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 ฯพณฯ รัฐมนตรี ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพรัก ผมขออนุญาตเร่ิมบรรยาย  ผมอยากใช
เวลาเพียงสั้น ๆ เพ่ือใหทางคณะผูท่ีจะอภิปรายเร่ืองน้ีไดใหความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษาจํ า
เปนตองอาศัยกฎหมายตาง ๆ เราไดฟงจากทานรัฐมนตรีพูดไปแลววา นอกจากเราจะมีกฎหมาย
การศึกษาที่เปนแมบทแลวเราจ ําเปนจะตองมีการแกไขกฎหมายอื่น ๆ ตามมา  เทาที่ผมไดรับมอบ
ภาระหนาที่จากสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ใหทํ าการศึกษาคนควากฎหมาย
ประเทศตาง ๆ เพื่อเปนการวิเคราะหรายละเอียดวาประเทศเหลานั้นไดจัดการศึกษาตาง ๆ อยาง
ไร เปนวิธีการที่ด ีสามารถใหเราไดรูถึงกฎหมายของประเทศตาง ๆ

ขออนุญาตดํ าเนินไปตาม Frame เร่ืองของกฎหมายที่เราไดศึกษาคนความีหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว ประเทศท่ีอยูระดับกํ าลังพัฒนา วัตถุประสงคท่ีสํ าคัญคือ
วาตองการที่จะหาองคประกอบและสาระสํ าคัญของกฎหมายของประเทศตาง ๆ เหลานั้นวาเขามี
องคประกอบมีสาระอะไร อยากจะกราบเรียนวากฎหมายประเทศตาง ๆ นั้นไมเปนท ํากฎหมายการ
ศึกษาภาคบังคับแตกลายเปนกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งมีสาระวาดวยการบังคับสวนหน่ึง 
ประการท่ีสองคือ อยากใหมีขอเสนอแนะสํ าหรับการจัดทํ ากฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 วัตถุประสงคอันน้ีเปนแนวคิดท่ีทาง สกศ. ได
วางกรอบใหผมไดศึกษาวิจัยในเรื่องนี้

ขอบเขตของการวิจัย ผมไดดํ าเนินการตามขอบเขตที่เขาก ําหนดที่เรียกวา Term of 
Reference คือวิจัยเอกสารกฎหมายโดยเปรียบเทียบองคประกอบและสาระของกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับของประเทศตาง ๆ 7 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ดวย มีประเทศสหรัฐอเมริกา เราเนนไปที ่2 มลรัฐ เพราะจริง ๆ เขาม ี50 มลรัฐ หยิบเอามลรัฐที่
สมควรนํ าเสนอมีมลรัฐฟลอริดา มลรัฐนิวเจอรซี ่ สวนประเทศแคนาดาไปท่ีแควนบริติชโคลัมเบีย 
สวน สหราชอาณาจักร ไปที่แควนอังกฤษ กับเวลส ออสเตรเลีย ก็เอาแควนวิคตอเรีย กับทาชมา
เนีย ประเทศเพื่อนบานของเราคือประเทศมาเลเซีย ประเทศเดนมารก ซึ่งเขามีระบบไปทางเทศ
บาล และรวมทั้ง

* ดร.กมล สุดประเสริฐ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Foundation of Education จาก
มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เคยด ํารงตํ าแหนงผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
เปนท่ีปรึกษาประจํ าคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เปนท่ีปรึกษาประจํ า
คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี ้ ดร.กมล สุดประเสริฐ ยังเปนผูมีบทบาท
สํ าคัญกับการดํ าเนินงานดานการศึกษาของชาติและของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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และรวมทั้งประเทศไทยรวมทั้งหมด 7 ประเทศ
วิธีการและขั้นตอนการวิจัยไดพยายามศึกษาประมวลกฎหมายตาง ๆ เหลานี้ออกมา

เปนรายละเอียดกอนแลวถึงน ํามาท ําการเปรียบเทียบ คือ หลังจากที่ไดสาระของทุกประเทศมาแลว 
ผมไดมาเปรียบเทียบวามีเร่ืองอะไรบาง ประเทศไหนมีเร่ืองน้ี ประเทศไหนไมมี แลวทํ าการ
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อสรุปใหออกมาเห็นชัดเจน เพื่อนํ าเสนอแนะในการทํ ากฎหมายการศึกษา
ไทย
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จากตารางที่  1 ท่ีผมนํ าแสดง สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะมลรัฐฟลอริดาและนิวเจอรซ่ี 
กฎหมายของเขาจะมีชื่อตางกัน  แมแตกฎหมายปฏิรูปก็จะมีชื่อตาง ๆ กัน กฎหมายปฏิรูปใหญ
ของอเมริกาจะเรียกวา Goal America 2000 Educate America Act แตพอไปตามรัฐเขาจะมีของ
เขาโดยเฉพาะ เชนรัฐฟลอริดา จะใชคํ าวา Blueprint 2000 จะมีช่ือเรียก กฎหมายพื้นฐานวา 
Florida School Code หรือ Florida School Act สํ าหรับมลรัฐนิวเจอรซ่ีจะมีช่ือ Newjersey Basic 
Education School Law School ในที่นี้ไมไดหมายถึงโรงเรียน แต หมายถึงการศึกษา School Law  
ทางแคนาดาจะใชคํ าวา School Act สหราชอาณาจักรก็จะใชคํ าวา Education Act  ความมุงหมายก็
ชัดเจนวาเปนความมุงหมายที่พยายามจัดต้ัง ดํ ารงและใหการสนับสนุนการศึกษาของประชาชน 
อเมริกาใชคํ าวา Public Education เปนการศึกษาเพ่ือประชาชน เปนของรัฐท่ีจะชวยเหลือประชาชน 
สวนของแคนาดาเปนในแบบเดียวกัน เปนการจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมเพ่ือใหเห็น
ความชัดเจน และสหราชอาณาจักรก็เพ่ือบังคับใหพอแมผูปกครองสงเด็กเขาเรียนเต็มเวลาในโรง
เรียน คือสมัยกอนไมเปนเวลา ตอนหลังพยายามตองใหเขาเรียนเต็มเวลา ในอายุระหวาง 5-16 ป 
คํ านวณดูแลวกลายเปนวาทั้งหมด 12 ป

สวนประเทศออสเตรเลีย ใชคํ าวา Education Act ของวิคตอเรียเกาหนอยใชวา 
Education Act 1958 สวนเกาะทาสมาเนียนี้เนื่องจากวาเปนรัฐใหมหรือปรับปรุงใหมกฎหมายออก
มาเปน Education Act 1994  ความมุงหมายเพื่อจัดการศึกษาพื้นฐานสํ าหรับนักเรียนและประชา
ชนโดยทั่วไป ของมาเลเซียนาสนใจเพราะวาเปนกฎหมายที่ครอบคลุมการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน
ตาง ๆ ไมเปนกฎหมายที่เนนในเรื่องการบังคับ แตใชคํ าวา Education Act เหมือนกัน ของมาเล
เซียเริ่มตั้งแต 1961 แตวามีการแกไขหลายสิบฉบับตามมา จุดมุงหมายเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานสํ าหรับชุมชน เช้ือชาติ เพราะวามาเลเซียมีหลายเชื้อชาติ สวนเดนมารกเปนกฎหมายสํ าหรับ
ประชาชนโดยแท ใชคํ าวา Act on the Folkskole 1995 หมายความวา การศึกษาสํ าหรับประชาชน
โดยเฉพาะใชคํ าวาจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อประชาชน สวนของไทย ผมอยากจะกราบเรียนไลตั้งแต
กฎหมายฉบับแรก พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 และปรับปรุงแกไขเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2523 
เราไดศึกษาเริ่มตั้งแต 2464 เปนตนมา เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงของกฎหมายฉบับน้ี จนถึง 2523 
เปนการจัดการศึกษาพื้นฐานเหมือนกัน แตไปในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ เร่ิมบังคับ 4 ป และ
มาขยับเปนบังคับ 6 ป ซ่ึงตอนแรกคิดจะทํ า 7 ป แตวาพอมาถึง  พ.ศ. 2520 เกิดตัดสินใจทํ าแค 
6 ป เพราะจะเปล่ียนระบบจาก 7-3-2 มาเปน  6-3-3
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สวนตารางที่ 2 ผมไดพยายามที่จะเอารายละเอียดตาง ๆ เหลานี้มาเปรียบเทียบให
เห็นสาระบัญญัติที่มีอยูในกฎหมายวาเขามีเรื่องอะไรบาง เรื่องแรกไดแกการเรียนในพื้นที่ที่ตั้งบาน 
กฎหมายเกือบทุกประเทศจะเขียนไวเลยวา เมื่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาแลว คนที่อยูในบริเวณโรงเรียน
ใกล ๆ โรงเรียนตองมาเรียนในโรงเรียนนี้ ในกรณีถาไปเรียนของที่อื่นตองเสียภาษีใหเขา เพราะวา
ตัวเสียภาษีใหเฉพาะเขตตรงนี้ ถาไปเรียนที่อื่นตองเอาเงินสวนนี้ไปใหเขตโนน พูดเหมือนกับวา
เปน School Zone ที่ก ําหนดใหนักเรียนเรียนใกลบานและจะตองกํ าหนดอายุใหชัดเจนวาอายุเทาไร
ถึงเทาไร ในกรณีของอเมริกา มี 4-5 มลรัฐท่ีกํ าหนดอายุ 5 ป แตบางมลรัฐ 6 ป และ  29 มลรัฐ
กํ าหนดถึง 7 ป สวนในรายละเอียดมีอีกมากซึ่งผมไมน ําเสนอ ทานจะหาอานไดในเลมใหญ

การนับอายุเขาเรียนบอกไวชัดเจน อยางในสหรัฐอเมริกาบอกเลยวาวันที่เทาไร เด็ก
เกิดวันที่เทาไร ถึงวันที่เทาไรถึงจะมาเขาเรียน เพื่อไมใหเกิดการตีความในเรื่องปญหาการนับอายุ
ของเด็ก มีการก ําหนดไวเลยวานักเรียนเมื่อถึงเกณฑอายุแตยังไมถึง 16 ป ตองอยูในขบวนการของ
โรงเรียน แตวาถาเกิดมีปญหา เชน เกิดเด็กไปสมรสหรือต้ังครรภระหวางเรียนตาง ๆ เหลานี้ เขาก็
หาวิธีการที่จะใหเด็กไดเรียน โดยจัดทํ าแผนเพิ่มเติมขึ้นมา พูดงาย ๆ วาความประสงคตองการให
เรียนจบ 12 ป ใหได ใหจบมัธยมปลายใหได มาถึงจุดนี้ก็ไดพูดถึงรายละเอียดในเรื่องอื่น นอกจาก
จะบังคับแลวยังมีการพูดถึงการศึกษาขั้นปฐมวัยตาง ๆ เพราะจํ าเปนตองมี ที่เขาพูดไวในกฎหมาย
การศึกษาพื้นฐาน คือ เรื่องเด็กพิการ ถาพบวาเด็กพิการ 3 ขวบ ตองไดรับบริการการศึกษาพิเศษ 
เด็กที่เรรอนทั้งหลายตองไดรับการเรียนโดยที่ไมตองเสียคาใชจาย เขียนไวในกฎหมายเลย สวนเด็ก
อนุบาล ในกฎหมายเขียนไวชัดเจนวาอายุกอนจะครบ 5 ป จะตองมีสิทธิเขาเรียนอนุบาล พูดงาย ๆ 
วาไมใชการศึกษาภาคบังคับแตเปนเรื่องที่รัฐจะตองใหการสนับสนุน ซึ่งในรายละเอียดมีอีกมากใน
วิธีการสนับสนุน ในสหรัฐอเมริกาจะมีโปรแกรมออกมาเลย เชน โปรแกรม Head Start Program  
หรืออยางบางรัฐใช Smart Start  Program  เพ่ือชวยเหลือประชาชนพิเศษ เพ่ือใหประชาชน
สามารถเขามามีสวนในการพัฒนาโรงเรียนตาง ๆ เปนศูนยปฐมวัยตาง ๆ ได นอกจากนี้ไดพูดถึง
เร่ืองการยกเวนไมตองเขาเรียน และการจะตองไดรับความยินยอมของพอแม ไมใชวาเด็กไมเขา
เรียนจะหมายความวาจะเปนอยางนั้นได การขอยกเวน  จะมีหลายรูปแบบ เชน เด็กพิการขอยกเวน
การเขาเรียนได แตเขาจะจัดการศึกษาแบบไหนให เด็กอายุ 14 ป ที่มีใบขออนุญาตท ํางานเพราะวา
เปนลูกของพอแมที่ยากจน และไดรับการอนุญาตใหทํ างานได  อยางนี้ก็จะมีการเรียนแบบอื่นให
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ตารางที่ 3 บอกรายละเอียดชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดเปนปญหาโดยจะพูดถึงวาต้ัง
แตการพาเด็กไปสมัครเขาเรียน และตองไปสมัครตอหนาครูใหญ  ผมก็ยังคงจะตองเอาราย
ละเอียดมาใหดูวาทํ าไมถึงตองทํ าอยางน้ัน คือสมัครกับคนอื่นไมได ในกรณีที่มีการจัด Home 
School ตองมีการลงทะเบียนทํ าอะไรตาง ๆ กับครูที่สอนที่บาน ท่ีเรียกวา Educator เปนนัก
การศึกษาที่ทํ าการสอนที่บาน ตองใหขอมูลของเด็ก ของตนเอง ของพอแมผูปกครองแก
สถานศึกษาเพ่ือไดเก็บ Record ไว ในอนาคตเราจะตองจัดใหมีขอมูลที่เรียกวา Information 
Management System ระบบการเก็บขอมูลใหชัดเจน ตองรับผิดชอบในการสงเด็กเขาเรียน 
อันน้ีเขียนไวชัดเจน จนออกมาเปนวาถาไมรับผิดชอบตองถูกปรับ ในอเมริกาก็ปรับ ออส- 
เตรเลียก็ปรับ ถาไมสงเด็กเขาเรียนใหถูกตอง ตองแสดงหลักฐานวัน เดือนปเกิด เพราะเปน
เร่ืองสํ าคัญมาก เพราะรัฐจะตองรับผิดชอบ ถือวาเปนเร่ืองที่รับผิดชอบเพราะวาเด็กที่อยูใน
เกณฑจะตองเสียเงินทองอะไรตาง ๆ ให ตองรับผิดชอบตอความชํ ารุดของส่ือ ตรงน้ีผมอยากจะ
กราบเรียนวา ทุกประเทศไมไดบังคับใหเด็กตองซื้อสื่อเอง แตทุกประเทศมีหองสมุดในสถานที่
เขาเรียกวา Media Center สํ าหรับการเก็บส่ือและหนังสือตาง ๆ ไวครบครัน นับวาเปนวิธี
การที่ประหยัดมากถาทํ าหนังสือใหดีหนังสือเลมน้ันจะอยูไดหลายป เด็กสามารถขอยืมไป
เรียนในหองเรียนไดแตเด็กตองรับผิดชอบรวมกับพอแมวาจะไมทํ าส่ือเสียหาย ถาเสียหายจะ
ตองชดใช เพราะฉะน้ันเด็กจะตองไมหลังโกงอีกตอไปในการที่จะมาห้ิวหนังสือที่รุงรัง เปน
เร่ืองที่ประเทศเหลาน้ันสามารถทํ าได

มีสิทธิในการรับแจงขอมูลของเด็ก พอแมจะตองมีสิทธิรับแจงขอมูลวาเด็กจะ
เปนอยางไร มีปญหาอะไร คงจะตองติดตอกับโรงเรียนอยางใกลชิด สามารถจะรูปญหา          
ตาง ๆ  ย่ืนคํ าคัดคานในการรวมกิจกรรมของเด็ก คือ หมายความวาถาเด็กไมพอใจในกิจ
กรรมตาง ๆ ของโรงเรียน พอแมสามารถจะรวมกับเด็กที่จะคัดคาน เชน เกิดมีการสอน
ศาสนาซึ่งเด็กไมตองการอยางน้ีพอแมก็อาจจะรวมคัดคานถาไมปรารถนาที่จะใหลูกทํ าอยาง
น้ัน รวมเปนกรรมการที่ปรึกษาของสภาผูปกครอง เขาจะมีสภาผูปกครอง แลวก็พอแมจะมี
สวนรวมเขาไปเปนสมาชิกในสภา จะมีการมาพบปะกับครู ไมใชพบปะแบบวาทางโรงเรียน
เรียกมาแบบของเรา แตวาในฐานะสภาผูปกครอง เด็กในวัยเรียนออกจากโรงเรียนตองย่ืนคํ า
รองตองเปนไปตามระบบการย่ืนคํ ารองตาง ๆ ตองประกนัวาเด็กตองมาเรียนทกุวนั เปนเร่ืองสํ าคัญมาก
ไมใชวาพอแมผูปกครองไมรูวาเด็กไปอยูทีไ่หน  แตวาจะตองสามารถประกนัวาเด็กจะตองมาเรียน มวีธิกีารทีจ่ะ
ท ําได ตองมคุีณวฒุแิละจดทะเบียนหากจัดการศกึษาในบาน อนันีห้มายถงึวา ในกรณีทีพ่อแมคนใดจะท ําการ
ศกึษาในบาน จะตองมคุีณวฒุติามทีรั่ฐก ําหนด และถาตัวเองไมมคุีณวฒุ ิ ครูจะตองมคุีณวฒุติามทีรั่ฐก ําหนด 
สุดทายผมกพู็ดถงึเร่ืองการลงโทษวา ถาลมเหลวในการทีจ่ะสงเด็กเขาเรียนจะตองถกูลงโทษ อนัน้ีมเีกอืบทกุ
ประเทศ แตทีจ่ริงบอกไวเพียง 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไทย ประเทศอืน่จะไมพูดชัดเจนนัก
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ตารางที่ 4 การกอตั้งการเลิกยุบโรงเรียนตาง ๆ แมจะเปนโรงเรียนของรัฐ ก็จะตอง
มีระบบการกอต้ัง ระบบการยุบ แมแตของไทยผมไมไดเอาใสไว เนื่องจาก พ.ร.บ.ประถมศึกษา 
พ.ศ. 2523 ไมมีแตวา พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 มีการพูดไววาโรงเรียนท่ีประชาชนจัดต้ัง
เรียกวา โรงเรียนประชาบาลเกา โรงเรียนที่นายอ ําเภอจัดตั้งมีอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะตองมีระบบวิธีการ
และมีการเก็บเงิน เก็บภาษีศึกษาตาง ๆ  ใหมีคณะกรรมการโรงเรียน หรือสภาโรงเรียนใน พ.ร.บ.
ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ของเราไมไดพูดถึงชัดเจนนัก แตวา พ.ร.บ. ประถมศึกษา  พ.ศ. 2464  
พูดชัดเจนวา มีคณะกรรมการของโรงเรียน ใหโรงเรียนในสมัยโนนเปนเหมือนกับนิติบุคคลดวย ใช
คํ าวาบุคคลตามกฎหมาย ไมไดใชภาษาวาเปนนิติบุคคล  นอกจากนี้พูดรายละเอียดของการจัดการ
ศึกษาในบานโดยพอแมและผูปกครอง มีการลงทะเบียน ถาหากเรียนแลวจะตองมีการไปสอบ
เทียบตาง ๆ สมัยกอนของเราก็ม ี ผมเองไดเรียนกับโรงเรียนประเภทนั้น เรียนกับโรงเรียนที่ชาว
บานตั้งขึ้นมาเอง ผมเรียกวาโรงเรียนครูทอง คือคนท่ีเขาเปนคนต้ัง  ช่ือครูทอง ผมก็เรียนไปเรียน
ไป ไมมีการสอบ แลวผมก็ไปสมัครสอบสมทบ ป.3 ผมก็ไปสมัครกับโรงเรียนประชาบาลช่ือโรง
เรียนวัดเสม็ดเหนือที่ฉะเชิงเทรา นี่คือตัวอยางของสมัยกอนที่ทํ าได ใหประชาชนจัดทํ าขึ้นมาและไป
สอบสมทบ แมแตผมไปเรียนโรงเรียนราษฎรแลว พอไปถึง ม.3 ผมก็ไปสอบสมทบโรงเรียนประจํ า
จังหวัด ผมก็ไดใบประกาศนียบัตรของโรงเรียนประจํ าจังหวัด ทั้งที่ผมเรียนโรงเรียนราษฎร น่ีคือตัว
อยางสมัยกอนที่เราท ํามา เพราะฉะน้ันจํ าเปนจะตองมีการจดทะเบียนโรงเรียนเพ่ือใหชัดเจนและจะ
ไดมีการควบคุม นอกจากนี้การจัดการศึกษาในบานโดยนักการศึกษาจะตองมีกระบวนการตาง ๆ

การเขาเรียนในโรงเรียนหรือชั้นอนุบาล จะตองมีการกํ าหนดรายละเอียดตาง ๆ การ
เขาเรียนในสถานศึกษากอนอนุบาลตองมีการพูดรายละเอียด และการจัดการศึกษาในที่อื่น ๆ เชน
ในโรงพยาบาล หรือแมแตในโรงเรียนมัธยมซึ่งเกิดมีชาวบานมาขอเรียนดวย แตมีลูกติดมาก็ยังเปด
อนุบาลหรือช้ันเด็กเล็ก ๆ ใหดวย นี่คือตัวอยางที่เขาบริการเต็มที ่ในที่สุดมาพูดถึงการเดินทางของ
เด็กที่จะมาโรงเรียนวา ถาไกลเกินไปโรงเรียนจะตองจัดรถรับสง เทาน้ันไมพอเขายังพูดถึงราย
ละเอียดมาตรการควบคุมการเดินทางวา พนักงานขับรถโดยสารนักเรียนจะตองทํ าตัวอยางไร ไปถึง
ขั้นวาถาเด็กในรถนั้นกอเรื่องวุนวายไมดี พนักงานขับรถยังสามารถมีมาตรการที่จะชวยเหลือไมให
เด็กคนอ่ืนไดรับปญหาจากเด็กเกเรคนน้ัน กฎหมายจะเขียนเอาไว นอกจากนั้นยังมีการจัดรถนัก
เรียน ผมเห็นวาเรื่องนี้มีความส ําคัญมาก แมแตในมาเลเซีย ทานจะเห็นวาโรงเรียนของเขามีรถบัส 
แตของเรายังไมถึงขั้นนั้น มีพูดถึงเรื่องการจัดสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน จุดน้ีพูดไวดี
มาก ใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษารวมกันจัดมาตรการเร่ืองการตรวจนักเรียน 
กํ าหนดเลยวาใหหมอมาตรวจปละกี่ครั้งกับทุกโรงเรียน นี่เปนเรื่องที่เปนการตกลงกันขามกระทรวง 
การตรวจสุขภาพ มีการเช็คดูแลเรื่องอาหาร นมตาง ๆ  เขาไปถึงข้ันประชาชนมารวมกันทํ าอาหาร 
อยางที่เคยไปกับคณะกรรมการการศึกษาไปที่โรงเรียน Thomas Middle School ที่มลรัฐเวอจิเนียร
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เราไปพบวาประชาชนผูหญิงสามารถมาทํ าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กใหกับโรงเรียน บริเวณโรงเรียนนี้
มีอีก 18 โรงเรียน ซึ่งเขาสามารถทํ าได ไมจํ าเปนที่ครูตองเดือดรอนมาท ําเรื่องนี้ ซึ่งเขาเขียนเปน
กฎหมายไวชัดเจน

มีบทบัญญัติดานหลักสูตร ตรงน้ีผมเรียนวาชัดเจนมาก บังเอิญ พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เราไดเขียนไวในมาตรา 22, 23, 24 มากมาย ซึ่งอันนี้ก็เปนการเบิกทางใน
การวางรายละเอียดใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ในประเทศเดนมารกเขียนชัดเจนเลยวาช้ันไหนเรียน Course 
อะไรบาง แลวไดบอกไปถึงขั้นการสอนเลยวา การสอนแบบอะไร การสอนศาสนาควรเปนศาสนา
อะไร ไมใหวุนวายไปเอาศาสนามาทะเลาะกัน อยางกรณีของเดนมารก จะบอกวาเปน Evangelican 
Lutheran Christianity ไมใชนิกายอื่น อยางนี้เปนตน ผมอยากเรียนวาทุกประเทศก ําหนดเรื่องการ
สอนศาสนา การสอนจราจร การสอนตาง ๆ จะก ําหนดไวหมด แมแตการสอนเรื่องโรคเอดสก็
กํ าหนดไว ของเรามีปญหามาก พอจะสอนเร่ืองเพศ บอกวาสอนไมได เกิดทะเลาะกัน ก็หลีกไปได
วาสอนเรื่องโรคเอดส 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสาระบัญญัติในการควบคุมดานวินัยตาง ๆ การควบคุม         
นักเรียน การดํ าเนินการทางวินัยเขียนไวละเอียด วาจะตองมีการควบคุมวินัย  สิทธิหนาที่ความรับ
ผิดชอบ หนาที่ของเด็ก แมแตระเบียบวินัยจะม ี แตก็เปนสิทธิความรับผิดชอบของเด็กเปนอันมาก          
มีความสามารถที่จะตรวจสอบนักเรียนได หรือใหนักเรียนหยุดเรียนในกรณีท่ีประพฤติผิดอะไรตาง 
ๆ  จะมีบอกวา คร้ังแรกผิดใหหยุดไดไมใหไลออก หยุดได 2 สัปดาห เปนตน จะมีการกํ าหนดไว
ในกฎหมาย ถาไลออกตองหมายความวาอยางไร ไลออกแลวจะเอาการศึกษาอะไรมาให เปนเรื่องที่
เขียนไวชัดเจน จะมีบทหามในการลงโทษ ลงโทษทางกาย หามเด็ดขาดทุกประเทศ แตของเรายัง
เขียนไวในกฎของกระทรวงวา ไมเรียวตองขนาดเทานั้น ผมจํ าไมไดวาอาจารยสุนทรเขียนไววาไม
เรียวตองขนาด 5 มิล หรือ 6 มิล หลายประเทศหามแมแตการตัดเกรดตัดคะแนน ซึ่งของเราไมได
พูดถึงเรื่องนี้เลย ทํ าใหครูของเราใชวิธีอะไรที่ไมคอยเหมาะสมในการเอาเกรดเปนตัวบังคับนักเรียน
มากเกินไป ซึ่งอันนี้ก็เปนเรื่องที่ก ําหนดไวในกฎหมายดวย บางประเทศพูดถึงวามีการกักบริเวณได 
เชน ออสเตรเลีย แตวาขณะที่กักจะใหทํ าอะไร ไมใชกักเฉย ๆ อาจใหกักแลวเรียนเพิ่มเติม จัด
บริการให

ใหเด็กมีเสรีภาพในการพูด เปนเรื่องสํ าคัญ ของเราบางคร้ังพูดไมได หาวาปากมาก 
แมแตพอแมหามเด็กพูดมาก การไวผมหรือการแตงกายก็พูดถึง วาเปนสิทธิอะไรตาง ๆ เขาก็ไม
หาม แตเขาก็ไดสอนใหระมัดระวังใหรูจักรักษาสุขภาพของตนเอง  เรื่องสมาคมลับเปนเรื่องสํ าคัญ            
เขาถือวาเปนเรื่องหามเด็กไมใหเขารวมสมาคมลับ จะมีการตรวจสอบ มีการตรวจคนตูเอกสารของ
เด็ก ตามโรงเรียนจะม ีLocker สํ าหรับใหเด็กเอาของไปใสไว แตการท่ีจะตรวจได ครูผูตรวจจะตอง
บอกเด็กใหรูลวงหนา แตไมใชวารูนาน ไมใชอยู ๆ ไปตรวจโดยที่เด็กไมทราบ เพราะวาถาเด็กไม
ทราบ เดี๋ยวจะบอกวาเอาอะไรไปใสใหเขา เขาเขียนไวชัดเจนเลยวาจะไมท ําใหเกิดปญหาเหลานั้น 
เรื่องการสอนใหรักชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งอเมริกาเนนเอาไว ออสเตรเลียก็เหมือนกัน มีการให
ปฏิญาณตอหนาเสาธง เขามีเขียนไวชัดเจนวาเมื่อกลาวปฏิญาณจะตองพูดอยางไร แตมีขอยกเวนวา
ถาเปนลูกทูตของประเทศทั้งหลาย ไมตองกลาวคํ าสาบาน ขอใหยืนทํ าความเคารพตอธงของเขา 
เพราะเขาถือวาธงของเขาเปนตัวแทนของคนในชาต ิ การสอนเกี่ยวกับโรคเอดส การสอนเกี่ยวกับ
การจราจร การสอนเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด กํ าหนดไวชัดเจนวาจะตองมีการสอนเรื่องนี้
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสาระบัญญัติ เรื่องการบริหารตาง ๆ กฎหมายของประเทศ
ตาง ๆ ไดมีการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ของผูบริหาร ของมาเลเซียก็เขียนชัดเจน เริ่มตั้งแต
กํ าหนดเลยวาใหต้ังใครบาง รัฐมนตรีต้ังใครไดบาง กษัตริยต้ังใครไดบาง  พูดถึงผูบริหารระดับชาติ
วาคือใคร พูดถึงระดับรัฐหรือมลรัฐคือใคร  พูดถึงผูบริหารระดับเขตการศึกษาวาคือใคร  เขตการ
ศึกษาที่เรียกวา School District ผมอยากจะเรียนวา School District ที่เราก ําลังไมเขาใจ  หรือเกิด
ความสับสนเพราะเปนเร่ืองใหมเร่ืองเขตการศึกษาของเรา เขาถือวาเขตการศึกษาเปน Social 
Institute เปนสถาบันสังคมซึ่งพอแมผูปกครองจะมีบทบาทเขามารวม เขาถือวาถาประชาชนเขามา
รวมจัดการศึกษาได ในอนาคตประชาชนจะมารวมในดานการปกครองตาง ๆ ได เพียงแคในเรื่อง
การศึกษาประชาชนเขารวมไมไดแลวจะไปรวมอยางอื่นไดอยางไร เพราะในเรื่องของเด็กยังท ําไมได 
แลวอยางอื่นยอมจะท ําไมไดดวย เขาถือวาเขตการศึกษาเปนเขตที่ประชาชนตองมามีสวนรวมเต็มที่
เขาจึงจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตการศึกษา และมีภาระหนาที่ตาง ๆ คณะกรรมการการ
ศึกษาไมใชเปนตรายางเพื่อมา Stamp ใหกับผูบริหารหรือครูใหญเทาน้ัน ไมใช เขาโดดมาบริหาร
มาทํ าอะไรตาง ๆ  แมแตระดับมลรัฐ ระดับรัฐ ระดับเขตการศึกษาก็จะเหมือนกัน ยิ่งที่โรงเรียนจะ
มีสภาที่ปรึกษาโรงเรียนโดยเฉพาะ ทุกโรงเรียนจะม ี School Advisory Council เปนสภาที่ปรึกษา
โรงเรียน สมาชิกมาจากประชาชน  มาจากครู ในระดับมัธยมจะมีเด็กมัธยมมารวมดวย
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ตารางที่ 7 เร่ืองเขตการศึกษาตองรับผิดชอบโดยการประเมินในวิชาหลัก ๆ พูดถึง
เร่ืองการประเมินผลการเรียนอะไรตาง ๆ  น้ัน รัฐขางบนเปนคนดูแลก็จริง แตผูที่จะลงมือท ําจริง 
ๆ คือระดับเขตการศึกษา เขาก็เขียนชัดเจนวาเขตการศึกษาจะตองมีการประเมินในวิชาหลัก วิชาที่
เปน Skill  ทั้งหลาย เขาเปลี่ยนวีธีการสอบ การวัดผลตาง ๆ ไปมากพอสมควร แทนที่จะไปวัดดวย
ขอสอบมาตรฐานแบบเกา  อยางที่เราเคยเห็น เชน SAT  หรือขอสอบมาตรฐานที่องคกรบางแหง
ทํ า เขาก็ทํ าขอสอบขึ้นมา อยางมลรัฐฟลอริดาก็ท ําขึ้นมาใหม FCAT คือ Florida Comprehensive 
Assignment Test คือการประเมินผลรวมหลาย ๆ ดานไมใชประเมินอยางที่มีครูบาอาจารยท ํา
หนังสือสงมาวาเราสอบเปน Multiple Choice เหมือนกับเด็กที่มหาวิทยาลัยเวอรจิเนียฟองคณะ
กรรมาธิการศึกษา 4-5 ขอไมใชฟองแตบอกวาอยูเมืองไทยครูไมคอยไดใหเขียนหนังสือ เขียนไม
ออก ถาใหเขียนก็จะตามท่ีครูใหเขียน ขอสาม ใชขอสอบ Multible Choice และ Choice ที่ถูกมักจะ
เปน Choice ที่ครูบอกวาถูก อยางนี้เปนตน เราก็ไดพบขอเท็จจริงวาเด็กไทยไดประสบปญหา ผม
อยากจะเรียนวาตรงนี้เปนเรื่องส ําคัญมาก แตวารัฐตองมีการท ําขึ้นมากอน แลวก็ทางเขตการศึกษา
กํ าหนดวาเขตของตัวจะเอาระดับไหนแคไหน แลวไมกํ าหนดเฉพาะแตปลายทางปท่ี 12 เทานั้น แต
กํ าหนดเปนมาตรฐานชวงช้ันท่ีเรียกวา Benchmark เชน ถามวาเกรด 3, เกรด  6, เกรด 9 และ 
เกรด 12 ปลายทางเด็กจะท ําอะไรได น่ีคือทํ าเปนมาตรฐานชวงช้ัน นอกจากนี้จะตองมี Indicator 
ตาง ๆ ซึ่งเขากํ าหนดไวละเอียดมากมาย

นอกจากนี้พูดถึงเกณฑการจบ มีเกณฑการจบมากมายหลายอยาง นอกจากเกณฑ
การจบในโรงเรียน หรือถาหาก Drop ไปจากโรงเรียนเมื่อตอนเกรด 9 คือเมื่อตอนพนการศึกษา
ภาคบังคับ เธอตองกลับมาสอบที่เรียกวาขอสอบ GED :General Education Development  ถาเธอ
มีความรูความสามารถสอบขอสอบนี้ผานเราก็จะเทียบใหคุณไดเหมือนเกรด 12  แตขอสอบแบบน้ี
จะใหสอบเมื่ออายุเกิน 18 ปไปแลว แตจะอนุญาตใหถาไมถึง 18  แตตองเกิน 16 ทั้งนี้การ
อนุญาตใหสอบไดจะตองเปนกรณีรายบุคคล เพราะฉะน้ันมีวิธีการ มีเงื่อนไขตาง ๆ เหลาน้ี 
กรรมการสื่อการสอนและมาตรฐาน ผมอยากจะเรียนวาสื่อการสอนสื่อการเรียนตาง ๆ นี้ตองมี
กรรมการ ของเขามีกรรมการที่จะพิจารณาใหสื่อตาง ๆ ท่ีจะนํ าเขามาใชในระบบโรงเรียน ถาเราขืน
ปลอยเขาใหเขานํ าเอาหนังสืออะไรมาสอนที่เราไมรู ซึ่งไมถูกตอง เปนเรื่องสํ าคัญอันหนึ่งในเรื่อง
ของสื่อ ในเวลาเดียวกันพูดถึงการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรมีวิธีการท่ีเราจะจัดใหได ซ่ึงขณะน้ี
เราเปนทุกขใจวาเราจะจัดการศึกษา 12 ป น้ีไดหรือไม ถาเด็กเกิดไป Drop จะมีมาตรการอยางไรที่
สามารถท ําใหเขาไปเรียนดวยตนเองได แลวมาสอบได คงตองพูดไวในกฎหมายพอสมควร
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ตารางที่ 8 ผลของการวิจัยสรุปใหเห็นชัด ๆ  วาทุกประเทศจัดทํ ากฎหมายเหลานี้
ออกมาเปนกฎหมายพื้นฐาน ตรงน้ีผมอยากสรุปงาย ๆ  ถาเราคิดแคกฎหมายภาคบังคับของเรา
อยางแตกอนนี้ เราคิดแคการใหเด็กมีสมรรถนะแคดาน Literacy ใหอานออกเขียนได แตการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานจะ Cover ทักษะดานตาง ๆ ความคลองดานตาง ๆ อีกมาก ความคลองดานการสื่อสาร
ยังไมพอ ทั้งการบวก ลบ คูณ หาร การคิดแคเลขก็ไมพอ ตองไปถึงการคิดวิเคราะหวิจารณ 
Critical Thinking ความคิดอะไรตาง ๆ มากมาย ทักษะในการเขาสังคมกับเพื่อนฝูง ที่เรียกวา 
Social Skill จนถึงทักษะการจัดการ เขาม ี Course วา เด็กช้ันน้ันตองเรียน Course น้ี อยางมล
รัฐฟลอริดา บอกเลยวา High School ตอง Take Course Life Management Skill  3 หนวย เปน
การกํ าหนดให เด็กไมตองโดดตึกตาย  คือรูจักจัดชีวิตตัวใหถูกวาจะเปนอยางไร ตรงน้ีกฎหมายรัฐ
ธรรมนูญท่ีกํ าหนดไวอยากเห็น แมแต พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กํ าหนดวาจะตอง
เปนอยางน้ี แมแตสาระบัญญัตินาจะเปนแบบการศึกษาพ้ืนฐานแบบเดียวกัน ทุกประเทศนิยาม
ศัพทไวชัดเจนหมดวามีคํ าพูดอะไรอยูใน พ.ร.บ. ก็จะนิยามศัพทไวขางหนากอน เพ่ือใหการดํ าเนิน
การตามกฎหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะฉะน้ันกฎหมายในอนาคตของเราจะเปนการเหมาะท่ีจะตอง
มีนิยามคํ าศัพทไวเพื่อใหชัดเจน

ทุกประเทศกํ าหนดภาระหนาที่ที่ตองการใหโรงเรียนและสถานศึกษาและองคกรการ
ศึกษาระดับตาง ๆ ปฏิบัติและสนับสนุนในการปฏิบัติอะไรบางเขาจะเขียนไวชัดเจน มีการก ําหนด
ภาระหนาท่ีครูใหญ อะไรตาง ๆ มากมาย สามารถบอกวาครูใหญสามารถปลดครูนอยได ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากศึกษาธิการเขต เขาจะเขียนไวชัดเจน นโยบายขอน้ีคือนโยบายคืนความรับ
ผิดชอบการบริหารการศึกษาไปสูผูใกลชิดตัวเด็กมากท่ีสุดคือพอแมผูปกครองตาง ๆ ที่ไดมาดูแล 
เพ่ือประกันคุณภาพ คนประกันจริง ๆ คือคนท่ีอยูใกลชิดตัวเด็ก คนอ่ืนมาประกันไมได คุณตอง
ประกัน คุณตองรับผิดชอบ ในกรณีของไทย ผมเห็นวาควรใหโรงเรียน สถานศึกษา คณะกรรมการ
โรงเรียนสามารถพัฒนาตามกระบวนการของการมีสวนรวมใหประชาชนไดมามีสวนรวมสรางวิสัย
ทัศนในเร่ืองน้ีใหชัดเจน ผมอยากเรียนวาไมใชเราทํ าไมได เราไดท ํามาแลว และไดท ํานํ ารองมา
กอนปฏิรูปที่เราพูดมานี้หลายแหงแลว อยางกรณีที่ทางสกศ. ไปดูที่โรงเรียนบานโนนจั่น โรงเรียน
โชคชัยพัฒนา จังหวัดกํ าแพงเพชร โรงเรียนเอกชนหลายแหงก็ทํ าแลว โรงเรียนรุงอรุณ ทุกประเทศ
กํ าหนดวัตถุประสงคและความรับผิดชอบในการสงวนความคิดของทองถ่ินชัดเจน ชัดเจนมากที่สุด
คือโรงเรียนท ําข้ึนมาจากประชาชน บอกออกมาชัดเจนเลยวาอยากจะเห็นโรงเรียนของเราเปนอะไร
ในอนาคต เปนตน เปนแผนยุทธศาสตร ตรงน้ีจุดน้ีโรงเรียนทุกแหงในอนาคตจะตองมีแผนปรับ
ปรุงของตนเอง รายงานใหประชาชนไดทราบตอเน่ือง ถาเปนเชนน้ีจะทํ าใหกระบวนการขอมูล 
นโยบายตาง ๆ ชัดเจน สามารถรวบรวมได อาจจะไดแผนยุทธศาสตร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
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กํ าหนดวาโรงเรียนตาง ๆ จะตองมีธรรมนูญโรงเรียน แมแตอเมริกา บอกวาโรงเรียนตองมี 
Schooling plan มีแผนปรับปรุงโรงเรียนเปนแผนยุทธศาสตร

เกือบทุกประเทศกลาวถึงโครงสรางหลักสูตร เอาไวในกฎหมายการศึกษาพื้นฐานที่
ชัดเจนมาก ของเราไมไดพูดไว แตเอาไปไวในระเบียบตาง ๆ ของกระทรวงที่แลวมา หลายประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเดนมารก เกรดเทานี้เรียนอะไร บอกชัดเจน ไมใหครูบิดพล้ิวไปสอนเร่ืองนอก
กรอบหลักสูตร กรอบหลักสูตรกํ าหนดไวเลยวาเรียนอะไรบาง ของฟลอริดาบอกไวเลยวาเกรด 9 
ถึง เกรด 12 ใน 4 ปน้ีจะตองเรียน 24 หนวย มีอะไรบาง บอกไวชัดเจน เพื่อใหสถานศึกษามีภาระ
หนาที่ตอการพัฒนาหลักสูตรแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมไดแปลวากํ าหนดกรอบแลวจะตอง
ดํ าเนินตามกรอบของครู แตวาเปนกรอบกวาง ๆ ซึ่งจะใหนักเรียนสามารถสรางความรูในกรอบนั้น
ได เชน ถาเปนเรื่อง Course Earth and Space  เรื่องชีวิต เรื่องโลกกับอวกาศ เด็กจะสนใจอะไร ทุก
คนเรียนคนละเร่ือง แตวามา Present มาแสดงก็จะท ําใหทุกคนรูทุกเรื่อง นี่คือตัวอยางของการสราง
โครงสรางของหลักสูตรใหหลากหลายได แลวใหอยูในกรอบนั้นได เพราะฉะน้ันตรงจุดน้ีเราก็มอง
เห็นวาในอนาคตตองก ําหนดโครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอนใหชัดเจนกวาน้ี เพราะที่แลวมา
เรากํ าหนดเปนรายวิชา และเปนปนโต คือเปน Lock เลยวาตองเรียนเหมือนกัน เปนปญหา เพราะ
เด็กคนหนึ่งไมถนัดอยางนี้ก็ตก  ตกแลวตกอีก

ขอ 8  บอกทุกประเทศวางระเบียบควบคุมคาใชจายการศึกษาเปนรายหัวนักเรียน 
บอกชัดเจนวาประมาณเทาไร อยางอเมริกาบอก 5,000 กวาเหรียญ เขาจะบอกชัดเจน บาง
ประเทศบอกถึงขั้นวาใหทํ างบประมาณแบบ Foundation Budget ใหทํ าออกมาใหเห็นชัด ๆ เลยวา
มีอะไรท่ีเปนงบประมาณท่ีเปนหลัก และสวนตอเติมเต็มเปนเรื่องที่เอกชนหรือองคกรตาง ๆ จะมา
เพิ่มเติมเต็ม ถามวา Foundation คืออะไร ทั้งนี้เพื่อเปนกระจายอ ํานาจ วางแผนการดํ าเนินงานใน
รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตรท่ีทํ าไปแลวไมสํ าเร็จเพราะเงินไมมา Authority 
Go with Money อํ านาจไปกับเงิน เราใหเขาไปทํ างานแตไมใหเงินเขาไป คืออ ํานาจยังอยูขางบน 
เพราะฉะนั้นตองเปนหลักการหรือเปนนโยบายในการศึกษาขั้นพื้นฐานใหชัดเจนตอไป แมวาจะมี
ใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แลว แตจะตองบอกอีกวาจะเปนอยางไร เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวม มิฉะน้ันประชาชนจะไมมีสวนรวม หมายความวาถาคุณมีเงินแลวเราเขามาชวย
บริหารเงินแลวเงินไมพอ เราจะมา Donate ถามาดูแลวไมพอจริง ๆ

ขอ 9. ทุกประเทศจัดระบบการศึกษา เดนมารก ถือวาเปนหนาที่ของเทศบาลแตวา
ไมใชจัดแบบเทศบาล เทศบาลมีก็จริงคุณตองมีบอรดเปนเขตการศึกษา แตวาดูแลโดยเทศบาล 
ผมเรียนวาใหเขาใจถึงองคกรบริหารสวนทองถิ่น องคกรจัดแตไมไดจัดแบบองคกร ไมไดจัดแบบท่ี
คุณบริหารอยู แตจัดแบบใหประชาชนมามีสวนรวม เปนเรื่องที่ส ําคัญมาก เพราะฉะน้ันจุดน้ีเองคง
จะตองเปนจุดที่ชวยแกปญหาได ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองนโยบายการกระจายอํ านาจที่ถูกตองใหเกิด
เปนภาวะผูนํ าที่เรียกวาไม Overmanage  สรางภาวะผูน ําใหเขา ควรตองกํ าหนดไวเปนหลักการ
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การกํ าหนดคุณวุฒิครูและเง่ือนไขท่ีจะสอนระดับตาง ๆ เอาไวใหชัดเจน ไมใชวาเรียนอะไรก็เปนครู
ได จะมาเปนครูตองรูอยางนอยที่สุดรูเหมือนหมอ หมอรักษาคนไขตองสามารถส ํารวจกอน วาคน
ไขเปนอะไร ไมใชจับมือนิดเดียวก็ใหยา ในท ํานองเดียวกันครูเปนหมอรักษาโรคฉลาดนอย ตรงจุด
นี้จะมีเรื่องก ําหนดคุณวุฒิ กํ าหนดมาตรฐานของผูเปนครูวาคนเปนครูตองรูเร่ืองอะไร บางรัฐเขียน
ไวชัดเจนวาตองท ําอะไรได อยางกรณีมลรัฐแคลิฟอรเนียจะบอกวาคุณตองอยูในขอบังคับเหลาน้ี ๆ 
จึงจะเปนครูมลรัฐแคลิฟอรเนียได ถามลรัฐฟลอริดาจะบอกวาคุณตองผาน Method of Teaching  
ไดเกรด 3.5 ผมเรียนวา เปนเรื่องที่เราไดส ํารวจมาทั้งหมด ซ่ึงคิดวาจะเปนประโยชนกับนักการ
ศึกษาในอนาคต

----------------



การอภิปรายนํ า
เร่ือง  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 กับสาระท่ีควรบัญญัติในกฎหมาย

โดย   ศ.ดร.อมร    รักษาสัตย
ดร. ชุมพล  พรประภา
รศ.ดร.ศรีราชา  เจริญพานิช
ดร. รุง          แกวแดง       ผูดํ าเนินการอภิปราย

------------------------

ผูดํ าเนินการอภิปราย
สวัสดีทานผูรวมสัมมนาที่เคารพทุกทานอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อใหทานไดทราบ

อีกคร้ังวาใครเปนใคร หลังจากที่ขอใหทาง ดร.กมล สุดประเสริฐ กับอาจารยสุนทร 
สุนันทชัย ไดทํ าการวิจัยเอกสารในลักษณะของการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดวาเปนเอกสารที่
ดีในระดับหน่ึง ข้ันตอนตอไปเพ่ือใหม่ันใจทางสํ านักงานฯ จึงใหทานผูทรงคุณวุฒิอีก 3 
ทาน ไดกรุณาไปศึกษางานวิจัยของทานอาจารยดร.กมล กับอาจารยสุนทร อีกคร้ังหน่ึง 
และผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทานไดทํ าหนาที่วิเคราะหและกลั่นกรองเพิ่มเติมใหกับทาน หลัง
จากน้ันก็ขอความกรุณาทุกทานในหองประชุมไดใหความคิดเห็นกันวาเห็นดวยหรือไม
เห็นดวย ส่ิงที่ทั้งผูวิจัยไดดํ าเนินการมา และที่ผูเขาไปรวมศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม  
เน่ืองจากวา พระราชบัญญัติที่เราพูดถึงยังต้ังช่ือไมได ยังไมสามารถต้ังช่ือวาพระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตรงนี้ยังเถียงกัน
อยู และอยากใหเถียงกันตอไป สวนรายละเอียดที่ทานอาจารยกมลเสนอ เปนอีกเรื่อง
หน่ึง ผมขออนุญาตโดยเร่ิมตนฟงความคิดความเห็นของผูอาวุโสที่สุดที่น่ี คือ ทาน
อาจารยอมร รักษาสัตย ไดพิจารณาเพิ่มเติม

ศ.ดร. อมร  รักษาสัตย*
ผมอยากเรียนวาในการที่จะมาพูดวันน้ี ผมอาจจะมีจุดออนอยู การตอสูเพ่ือ

ประชาธิปไตยมากเหลือเกิน ทุกวันจะมีคนพูดวารัฐธรรมนูญไมดี ความจริงรัฐธรรมนูญดี

*ศ.ดร.อมร รักษาสัตย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตรจากสหรัฐอเมริกา 
เคยด ํารงตํ าแหนงวุฒิสมาชิกระหวางป 2526-2532 และเปนกรรมการวิสามัญพิจารณา
แกไขรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎร ป 2535-2537 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี
กํ าหนดใหประเทศไทยตองมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติข้ึน
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แตนักการเมืองเลว ทางสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อยากจะใหผมมาพูด
เรื่องนี ้ ผมบอกวาไมมีเวลาอาน ตกลงก็อาน อยากจะเรียนวาโดยภาพรวมรายงานของ
อาจารยกมลดีมาก  โดยเฉพาะรายการที่ฉาย ดีกวาที่เขียนมาอีก เรียกวาทานท ําการบาน 
2 ช้ัน หรือ Staff ของทานด ีถาพวกผมท ํางานมักจะหัวเดียวกระเทียมลีบ ไมมี Staff มา
ชวย ประเทศไหนเขาท ําอยางไร อาจารยกมลท ํามาถูกหรือท ํามาผิด ประเทศเหลาน้ัน
หลายประเทศเปนประเทศท่ีผมมีความรูพอสมควร พอจะติชมได ในภาพรวมบทเรียน
จากตางประเทศ เปนประโยชนสํ าหรับประเทศเรา เราชอบเปนประชาธิปไตยแบบเหาะ 
ๆ  ที่ผมเรียกวา แหกคอก จอมปลอม ประชาธิปไตยก็เปนแบบน้ี เราเปนประชาธิปไตย
ปลอมมาตลอด ระบบการศึกษาที่วาฟรี ไมฟรี ก็ลํ าบากเหลือเกิน เวลานี้ผมมีหลาน ยุง
เหลือเกินวาจะเรียนที่โรงเรียนไหน มีโรงเรียนใหเขาเรียนหรือเปลา ซ่ึงประเทศท่ีเปน
ประชาธิปไตยอ่ืน ปญหาอยางนี้เขาแกไปนานแลว จะเขาอนุบาลที่ไหน ประถมท่ีไหน 
มัธยมที่ไหน ก็ยังแกไมตก น่ีคือขอเท็จจริง รัฐธรรมนูญประกันการศึกษาฟรี  12 ป  ฟรี
ไมฟรีไมสํ าคัญหรอก มีท่ีเรียนหรือเปลาคอนขางจะสํ าคัญทีเดียว อันดับหน่ึงมีท่ีเรียน
หรือเปลา อันดับสอง ถูกหรือแพง อันดับสาม คุณภาพสูงหรือต่ํ า ผมนึกภาพ นาจะเปน
อยางนี้  Comment อยางแรง อยากจะฝากเอาไว ประสบการณของตางประเทศจะเปน
ประโยชนสํ าหรับประเทศเราในหลาย ๆ เรื่อง ผมเห็นดวย อยางที่เดนมารก ทาน
อาจารยกมล เขียน Cheer เอาไวหลายเรื่อง ผมเห็นดวยหลายเรื่อง เปนแนวความคิด
แบบยุโรป ซึ่งบังเอิญผมมีความรูเรื่องเกี่ยวกับเยอรมันมากพอสมควร การศึกษาระบบ
เยอรมันจะใชกับสิ่งที่อาจารยกมลเขียนในเรื่องของเดนมารก เปน Model ที่ไมเลว แตจุด
ออนสํ าคัญในงานวิจัยของอาจารยกมลทั้งหมดคือ เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษา
และการกระจายอ ํานาจการศึกษาลงไปวากระจายอยางไร

อยากจะชี้แจงเกี่ยวกับคํ าวา School District ของสหรัฐอเมริกา School 
District เปนเทศบาลชนิดหน่ึง ฟงดี ๆ นะครับ เปนหนวยการปกครองชนิดหน่ึง การ
ปกครองทองถิ่นของอเมริกา อเมริกามีรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ ภายในมลรัฐเขาจะ
แบงงานการปกครองเปน County เทียบงาย ๆ ก็เหมือนระบบการบริหารสวนภูมิภาค
ของเรา เพราะ County  ขึ้นโดยตรงตอมลรัฐแตวาเมืองตาง ๆ น้ันเปนการปกครองแบบ
เทศบาล พูดงาย ๆ ถาเทียบกับประเทศไทย เทศบาลของอเมริกาคือ อบต. และเทศบาล  
ระบบที่เราเรียกวา ระบบอบจ. เถื่อน ไมมีในโลกนี ้ อาจจะมีคลาย ๆ  กันที่เยอรมันที่
อเมริกาไมม ี คือหนวยการปกครองทองถ่ินปกติ คือเทศบาล เทศบาลของเขานั้นชุมชนที่
มีผูอยูบานต้ังแต 5 หลังข้ึนไปสามารถขอต้ังเปนเทศบาลได ชุมชนจะเล็กจะใหญสามารถ
ขอต้ังเปนเทศบาลได แลวเทศบาลจะเล็กจะใหญก็เปนเทศบาล ผูบริหารเมืองเล็กเขา
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เรียกวา แมร เมืองใหญเขาเรียกวา ลอรดแมร แตวาอ ํานาจหนาที่เหมือนกัน คือเปน
หนวยการปกครองทองถิ่นสามารถทํ าหนาที่ไดเหมือนกัน  ซึ่งกฎหมายเทศบาลเราไมเคย
ยอมรับในขอน้ี กฎหมายทองถิ่นเราจะบอกวา อบต. มีหนาที่แคนี้ เทศบาลมี 3 ระดับ 
เทศบาลตํ าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร อํ านาจหนาที่จะไมเหมือนกัน แตของอเมริกา
ทุกเทศบาลมีหนาที่คลายคลึงกัน เทศบาลบางแหงไมสามารถจะจัดระบบการศึกษาหรือ
ระบบการปกครองทองถิ่นที่ใหบริการทุกชนิดไดทั่วถึง จึงจัดการปกครองทองถิ่นพิเศษ 
เรียกวา Special District ทั้งหมด คํ าวา District คือเทศบาลชนิดหน่ึง เทศบาลแบบ
พิเศษ การศึกษาเปนเทศบาลแบบพิเศษแบบหนึ่งเรียกวา School District ปกติเขาจะมี
การจราจร การทางหลวงไฮเวย อยางน้ีเปนการบริการประชาชน วัตถุประสงคคือบริการ
ประชาชน ถางานไหนมี Network ของมันเอง สามารถบริหารมีประสิทธิภาพมากกวา ก็
จัดเปนแบบน้ันไปเลย เพราะฉะน้ัน Special District ของอเมริกาม ี 20 รูปแบบ 20 
ประเภท School District เปนหน่ึงใน 20 ประเภทน้ัน การปกครองจะแบงมลรัฐ  มลรัฐ
ก็จะแบงตัวเองออกมาเปนเขต ๆ  จะมีกี่เขตก็แลวแต ปกติจะเทากับ County  พูดงาย ๆ 
เทียบกับไทย ใหญกวาอ ําเภอ เล็กกวาจังหวัด  รัฐหน่ึงผมไมเขาใจ รัฐนิวยอรกมีเทาไหร 
แตจ ําไดวารัฐอินเดียนามีประมาณ 30 County เพราะฉะน้ัน County ก็เปนเขตบริการ
ประชาชนดานการศึกษาในฐานะการปกครองตนเองของทองถิ่น เพราะฉะน้ันประชาชน
ในแตละ County เขาจะเลือก School Board และ School Board จะทํ าหนาที่บริหารโรง
เรียนเอง ครูท้ังหลายก็ข้ึนกับ School Board ถาเราเอาความคิดอันนี้มาใชในประเทศไทย
เด๋ียวตองทะเลาะกันอีก วาครูอยากเปนขาราชการของประเทศคือกระทรวงศึกษาธิการ 
หรืออยากจะเปนพนักงานของเทศบาล ซึ่งเดี๋ยวนี้มีอยูมากแลว หรือเปนคนขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ซึ่งเคยเปนมาแลว   เถียงกันมา 20 ป   เอากลับมาขึ้นกระทรวง
ศึกษาใหม บัดนี้กฎหมายการศึกษาใหมจะเอาอยางไร จะใหครูซ่ึงเปนขาราชการอยูใน
ปจจุบันไปเปนอะไร ไปเปนคนของ School District แท ๆ คือพูดงาย ๆ สมมติ
กรุงเทพฯ จะเปน 1 District เปนคนของกรุงเทพฯ ไมเปนคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
จะยอมรับกันไดหรือเปลา อันนี้เปนเรื่องทานคงจะตองพูดกันไปอีกนาน เพราะวาเรื่องที่
ศักดิ์ศรีเปนเรื่องส ําคัญมาก

ขาวดีอันหน่ึงคือเมื่อวานคณะรัฐมนตรียอมใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยนอกระบบ ตามกฎหมายไทยปจจุบันเรียกวาองคการมหาชน เวลานี้การ
ปกครองของประเทศไทยมีรัฐบาลไทย และรัฐบาลเทศบาล และมีองคการรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
มีหลายรูปแบบ ไมใชมีรูปแบบเดียว รัฐวิสาหกิจบางแหงตองทํ าเปนพระราชบัญญัติ 
เพราะเหตุที่จะตองไปเอาสิทธิเอาอ ํานาจของรัฐไปบังคับประชาชน เชน การทางดวนจะ
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ตองเวนคืนที่ดิน การประปาจะตองเจาะถนน การไฟฟาตองพาดสายผานบานคนอื่น          
ใชอํ านาจของรัฐเขาไปทํ า อยางน้ีใชเปนพระราชบัญญัติ สวนรัฐวิสาหกิจบางแหงไม
กระเทือนใครถึงขนาดน้ัน เชนองคการฟอกหนัง ซ่ึงไมกระเทือนใคร อยางนี้อาจจะออก
โดยพระราชกฤษฎีกา หรืออาจจะออกโดยมติคณะรัฐมนตรี เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีเขาเขียนกัน
เมื่อเร็ว ๆ น้ีวาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินผิดไหมท่ีบอกวามติคณะรัฐมนตรีสามารถลมลาง
พระราชบัญญัติไมได แตมาลมลางมติคณะรัฐมนตรีได เชนมติคณะรัฐมนตรีใหมี            
องคการแบตเตอร่ี ดังน้ันมติคณะรัฐมนตรีบอกวาจะไมมีองคการแบตเตอร่ีอยางน้ีได 
แตวาการไฟฟา ประปา ซึ่งเปนอ ํานาจของรัฐไปบังคับใหประชาชนยอม อยางนี้ลมเลิก
โดยมติคณะรัฐมนตรีไมได

ถาครูทํ าใจได ผมคิดวาระบบเยอรมันผสมระบบอเมริกันจะเหมาะกับ
ประเทศไทย เยอรมันมีรัฐบาล 3 ช้ัน มีรัฐบาลสหพันธ รัฐบาลมลรัฐ และเทศบาล และ
บางรัฐจะมีลักษณะคลาย ๆ County หรือจังหวัดอยูดวย เพราะฉะน้ันการศึกษาจะอยูท่ี
ทองถิ่นทั้งหมด ไมอยูท่ีรัฐบาลสหพันธ แตถาเปนมหาวิทยาลัย รัฐบาลจะดูแลมาก แตถา
เปนมัธยมลงมาอ ํานาจจัดการศึกษาจะอยูที่จังหวัดและเทศบาล เทศบาลจะดูแลโรงเรียน
ประถม และจังหวัดจะดูแลมัธยมเปนหลัก แบงงานกัน แตขอสํ าคัญคือวิชาชีพท้ังหมด
น้ัน  สมาคมวิชาชีพของแตละวิชาชีพเขาจะมารวมวางหลักสูตรให เยอรมันม ี330 อาชีพ 
แตละอาชีพเขามีมาตรฐาน ชางช้ันท่ี 1 ชางช้ันท่ี 2  ชางช้ันท่ี 3 สมาคมเขาเปนคน
กํ าหนด เขาเปนคนออกประกาศนียบัตร ที่ผมงงที่สุดเมืองไทยเราชางกอสรางคาจางตํ่ า 
ฝมือตํ่ า ของเยอรมันตรงกันขาม และเยอรมันตรงกันขามกับฮอลแลนดดวย เยอรมันชาง
กอสรางเปนชางฝมือที่มีคุณภาพสูงที่สุด เพราะวาบานเยอรมันจะต้ังอยูไดมีอายุไมต่ํ า
กวา 70 ป ถนนเยอรมันทุกสายไมเหมือนกัน จะมีวิธีปูอิฐ ลวดลายตาง ๆ กัน ไมเหมือน
กันเลย แตฮอลแลนดน้ันน้ํ าทวมบอย บานฮอลแลนดอายุเพียง 20 ป เพราะฉะน้ัน          
คุณภาพชางฮอลแลนดจะต่ํ ากวาคุณภาพชางเยอรมัน สรุปสมาคมวิชาชีพมารวมกับ
ระบบการศึกษาของรัฐโดยบอกวาฉันจะวางมาตรฐานอยางน้ี แลวชวยกันจัด เพราะ
ฉะน้ันที่เราเรียกมัธยมแบบผสม สอนวิชาชีพได แตวาคนท่ีจะออกประกาศนียบัตรคือ
สมาคมของแตละชาง สารพัดชาง ชางท ําขนมปง ชางทอผา ฯลฯ  ถาเราศึกษาตรงนั้นได 
และครูยอมทํ าใจได เราก็เปนครูของเทศบาล เวลานี้ครูของกทม. เขาไมเดือดรอนอะไร 
การกระจายอํ านาจการศึกษาจริง ๆ จึงจะเกิดข้ึน ถามิฉะน้ันจะเปนการยายกระทรวง
ศึกษาไปไวที่เขตเทาน้ันเอง แลวจะทํ าใหคาใชจายการศึกษาเราสูงมาก ผมชอบใจ
ประเทศหน่ึงที่บอกวาคาบริหารการศึกษาตองไมเกิน 3% ของคาใชจายการศึกษาทั้ง
หมด ถาผมเดาไมผิด อาจารยรุงจะตอบไดวาคาบริหารการศึกษาของเราไมตํ่ ากวา 20%
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เพราะเรามีผูบริหารมากเหลือเกิน 12 % เฉพาะผูประสานงานการบริหารการศึกษา สูง
กวาเขาแลว 4 เทา เราจะตองหาทางทํ าใหครูไดเปนผูสอนไมใชวาระบบการศึกษา
ประกอบดวยนายของครูเปนหลัก ผมฝากไวอยางแรงเลย คุณจะแกกฎหมายอยางไรไม
วา แตอยาใหกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูบริหารการศึกษากลายเปนนายของครูแลวตัว
เองสอนไมเปน หรือไมไดสอนมานานแลว ใครก็ตามท่ีมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครู แลว
ไมสอนภายใน 5 ป ถือวาเลิก เอาไหม สูไหม คือตองสอน ขออภัยอยางพวกผมเกษียณ
อายุมาแลวหลายป ผมก็ยังสอนอยูเปนปกติ เพราะฉะน้ันถาผมมีต๋ัวใบน้ีผมไมมีวันถูก
ถอน แตคนบางคนท่ีมาเปนผูบริหารการศึกษา ผมประกันเลยวาไมเคยสอนวิชาอะไรมา
นานแลว อาจจะไมไดสอนมา 20 ปแลวก็ได แตอยากจะเปนผูอ ํานวยการคุรุสภาบาง 
อะไรบาง หรือเปนอธิบดีอยูในวงการศึกษา แตตัวเองหางการศึกษามากเหลือเกิน หาง
การปฏิบัติทางดานการศึกษา ก็อาจจะเหมือนกระทรวงสาธารณสุขที่มีผูบริหารการแพทย
มากกวาที่จะมีแพทย คือเงินท่ีใชในสวนน้ี มีสัดสวนมาก นาเสียดาย เราควรจะตองท ํา
เรื่องนี้

สํ าหรับเรื่องกฎหมายผมไมคอยแนใจวาแนวทางที่ทานวางนี้ถูกไหม คือ
ทานอยากจะมีกฎหมายการศึกษาที่ช่ือวา กฎหมายการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งอาจารยกมล 
บอกวาในตางประเทศเขามี แตในตางประเทศเขามีเพราะเขาไมมีกฎหมายการศึกษา
แหงชาติ ของเรามีกฎหมายการศึกษาแหงชาติเลมเหลือง เลมแดง เลมเขียว มาแลวเปน
กฎหมายรวมทุกเร่ืองเอาไวแลว จํ าเปนจะตองแยกอยางนั้นไว โดยเฉพาะอยางย่ิงผม
อยากเรียนวา เมื่อประมาณ เดือนสองเดือน มีคนเชิญผมไปพูดเรื่องการศึกษาเสมอ ๆ 
ผมก็เอากฎหมายการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงผมเปนผูหน่ึงท่ีมีสวนรวมบางในกฎหมายฉบับน้ี 
ไมเกิน 20 % ของเนื้อหาทั้งหมด แตโดยภาพรวมผมเห็นดวยกับกฎหมายการศึกษา
แหงชาติ มีทั้งจุดแข็งจุดออน แตผมไมมีเวลามากผมจะใหเขาพิมพบทวิจารณพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือวันน้ีผมหนักใจผมจะพูดติชมกฎหมายการศึกษาหรือจะมา
ติชมเลมของอาจารยกมล  จะเรียนวาสิ่งที่ผมมีความรูมากหนอยคือ เกี่ยวกับพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ เกรงทานจะตองออกกฎหมายมาก กางดูแลวยกตัวอยาง ใน
บทความของผมวาจะตองออกกฎหมายหลายฉบับซึ่งจะตองเปนภาระตอรัฐสภาและ        
รัฐบาลมาก และที่นาเปนหวงวากฎหมายเหลาน้ีจะไปขัดแยงกันเอง เขียนกันคนละที  
ผมยกตัวอยางไวในหนา 4 วามีกฎหมายที่จะตองออกคือ กฎหมายก ําหนดเงินอุดหนุน
ของรัฐสํ าหรับจัดการศึกษา มีเขียนไวในกฎหมายมาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 14 วรรค
สอง วงเล็บสอง เขียนไวในกฎหมายการศึกษา เลมเขียว  สอง กฎหมายก ําหนดการลด
หยอนหรือยกเวนภาษีสํ าหรับคาใชจายเพื่อการศึกษา อันน้ีไปอยูมาตรา 13 วงเล็บสาม 
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มาตรา 14 วงเล็บสาม กฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนี้
ตองออก เพราะคุณบอกเอาไวแลว เพราะเปนแมบท เมื่อแมบทบอกวาจะตองมีลูก รวม
กันแลว 11 ลูก ถาผมอธิบายก็ยาวเลย มี 11 ฉบับ ที่ตองออก ตอไปยังจะตองมี
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน เร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการ
ศึกษา ท่ีผมเขียนไวในบทน้ี  ในสวนกฎหมายนั้น เฉพาะเรื่องการเงิน จะตองมีกฎหมาย
จัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเขาไป 12 กองทุนดวยกัน ทานก ําลังจะแหวกลงมาเพราะ
วาจะท ํากฎหมายการศึกษาพื้นฐานจะมีสาระอะไรบาง ทานตองแหวกใหดี ไมใหไปซํ้ ากับ
กฎหมายที่แมบทบอกแลวจะตองออก จะตองมีชองตรงน้ันใหได

ผูดํ าเนินการอภิปราย
ขอบพระคุณในเร่ืองที่อาจารยพูดถึง เปนเรื่องของความหวงใยและพวก

เราก็ดูแลตรงนี้อยู อาชีพอื่นเราไมม ีเราทํ าเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอยางเดียว วัน
นี้เอาเฉพาะเรื่องพระราชบัญญัติที่จะเปนเรื่องการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาพื้นฐานก็ดี 
ผมเขาใจวาอีกทานหนึ่งซึ่งสนใจเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษา ไดติดตามคุยกัน เมื่อเชา
ทานไดออกรายการชอง 5 อยากเชิญทานอาจารยไดสรุปวาสิ่งที่อาจารยกมลไดท ํามาเปน
อยางไรบาง โดยวัฒนธรรมแลว อาจารยกมลและคณะคงรับฟงไดที่ทางทานทํ าวิจัยอาจ
จะมีขอขาดตกบกพรองหรืออาจจะเสริมบางประเด็น ขอกราบเรียนเชิญนักกฎหมาย  
ดร.ศรีราชา ครับ

รศ.ดร. ศรีราชา  เจริญพานิช*
ขอบคุณทานดร.รุง ทานไดชวนผมมาท ํางานเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

ต้ังแต 2 ปที่แลว ผลักดันจนกระท่ังมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและในทายท่ีสุดก็มีพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งถือวาเปนความสํ าเร็จของสํ านักงานฯ ผมไดรับเอกสาร
เมื่ออาทิตยที่แลว มีการศึกษาบาง ผมพยายามพลิกเอกสารฉบับยอของทานมาเทียบดู
ปรากฏวามีหัวขอสมบูรณเหมือนกันทุกอยาง ทานยอไวใหเสร็จ จะไมมีอยางเดียวคือ

*รศ.ดร.ศรีราชา  เจริญพานิช  จบการศึกษาปริญญาเอกดานกฎหมายจาก Tulan 
University สหรัฐอเมริกา ปจจุบันเปนอาจารยพิเศษบรรยายดานกฎหมายใน
มหาวิทยาลัยหลายแหง และมีสวนสํ าคัญกับการศึกษาไทย มีตํ าแหนงและบทบาทใน
คณะกรรมการและอนุกรรมการของสํ านักงานกฤษฎีกา กระทรวงศึกษาธิการ และสํ านัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ



35

ตาราง แตเมื่อเชาทานก ็ Present ตารางไปหมดแลว ทานที่ไดอานเอกสารยอมาบวกกับ
ตารางที่ทาน Present แลวคือเหมือนอานงานวิจัยฉบับตัวจริง เปนผลงานที่ทานไดท ําให
เราดวยความเคารพอยางสูงในฐานะที่ทานเปนผูอาวุโสตัวจริง  สวนของงานวิชาการ ผม
มีขอวิจารณนิดหนอย ประเด็นแรกท่ีผมอยากจะกราบเรียน งานวิจัยนี ้โดยสภาพเปนงาน
เชิง Survey การสํ ารวจวาประเทศไหนมีกฎหมายการศึกษาพ้ืนฐานหรือกฎหมายการ
ศึกษาภาคบังคับอยางไร มีประเด็นใดในเร่ืองใดบาง การสํ ารวจในลักษณะน้ี เปนการ
สํ ารวจที่กวางขวางมาก เพราะฉะน้ันการท่ีจะหาขอยุติในเร่ืองน้ี ผมเขาใจวาทานผูวิจัยหา
ขอยุติไดลํ าบาก เมื่อสํ ารวจไปก็จะเหมือนลงเรือไปในมหาสมุทร ทานไปเจออะไรก็เก็บ
มาเลาใหพวกเราฟง ขอจํ ากัดของงานวิจัยในเรื่องนี้คือ ผมเขาใจวาเอกสารคอนขางจะหา
ยาก แมวาจะม ี Internet ก็ตาม แตโดยสภาพแลวผมก็เคยลองใชอยู จริง ๆ ไมมีอะไร
เจาะลึกไปในขอมูลหองสมุดใหญ ในลักษณะของงานวิจัย เปนเชิงดูขอมูลในเชิงสํ ารวจวา
มีใครเขาบัญญัติ ในลักษณะงานวิจัยที่ทานไดกระท ําเนื่องจากมีขอจ ํากัดดังกลาว จึงไมได
เจาะลึกลงไปในประเด็นตาง ๆ ที่เปนเรื่องที่นาวิเคราะหอยางเชน ที่อาจารย ดร.อมร       
ไดกลาวถึงวาการที่เราจะจัดแบงเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ น้ัน ซ่ึงตรงน้ันเปน
เร่ืองสํ าคัญมาก เวลานี้กฎหมายในสวนนี้ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไดมีทิศทางจาก
ขอสรุปท่ีเปนผลงานท่ี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน ไดทํ าแลว คือจะลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         
ตรงน้ีมันจะมีขอดีขอเสียอยางไร ถาเผื่องานวิจัยไดศึกษาอยางที่ ดร.อมรกลาวจะเปน
ประโยชน วาท ําแลวจะใชไดหรือเปลา

ทุกคนตื่นเตนมากในการที่จะแบงแยกพื้นที่การศึกษา 300 กวาเขต แต
การตื่นเตนของคนอาจจะมีลักษณะแตกตางกันไป บางคนต่ืนเตนท่ีจะไดเห็นรูปแบบของ
การจัดแบบใหม บางคนต่ืนเตนทํ าอยางไรเกาอี้ผอ.เขตจะเปนของเรา ประชาชนคนไทย
เฝารอดูอยูดวยความกระวนกระวาย เพราะวาประเทศไทยคอนขางจะโชครายหนอย คือ
เปล่ียนแปลงอะไรแลว ไมคอยไปถึงดวงดวง มักจะไปติดอยูแถว ๆ ตีนบันได ข้ึนไปไม
ถึง เปนความลมเหลว ที่เราเฝาแตมองวาเมื่อไรจะเปล่ียนแปลงอีก จากการแกไข
กฎหมายประถมศึกษา พ.ศ. 2523   ตรงน้ันเราก็คิดวานาจะเปนจุดเร่ิมตนใหมของการ
ศึกษายุคใหมที่สํ าเร็จ แตก็ไปไมสํ าเร็จ จากวันนั้น ที่เปลี่ยนแปลงกฎหมายในเรื่องของ
การปฏิรูปการศึกษาในยุคหลัง 14 ตุลาคม 16 กับ 6 ตุลาคม 19 มาถึงจุดนี้อีก 1 จุด  
ท่ีเปนความหวังของคนท้ังชาติ เปนความสํ าเร็จของอาจารยดร.รุง ที่ปลุกกระแสนี้อยาง
ตอเนื่อง 2 ป เปนเรื่องที่ด ี แตคนท้ังประเทศใหความหวัง คนเราอยูดวยความหวัง        
ถาเผื่อไมไดอยูดวยความหวังก็แย แมวาเราจะหวังเรื่องการเมืองไมคอยไดมาก แตเราก็
หวังวาการศึกษาของชาติจะเปนแรงผลักดันในการไปสรางคนรุนใหม นักการเมืองรุน
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ใหม เพื่อมาทํ าประเทศเราใหดีข้ึน ผมอาจจะไมพูดเหมือนดร.อมร เพราะฉะน้ันในสวน
งานวิจัยของทานอาจารยดร.กมล น้ันมีความครอบคลุมสูง แตเนื่องจากความครอบคลุม
มีเรื่องมาก จึงไมมีโอกาสที่จะลงไปถึงจุดหลัก ๆ ที่เปนหลักการส ําคัญที่จะเอามาเปนจุด
สํ าคัญในการยึดโยงในการที่จะปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะที่จะเอามาใสไวในกฎหมาย
การศึกษาฉบับใหม ซึ่งอาจจะเปนกฎหมายการศึกษาพื้นฐาน

ผมเขาใจวาในทายที่สุดแลวกฎหมายตัวน้ีตองออกมาอีกฉบับหน่ึงเพราะ
วาจะอาศัยพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 คงไมได จะตองมีการปรับแกแน
นอน อยางนอยเรื่องเกณฑอายุที่เปลี่ยนไป และหลักการที่เปลี่ยนไป ถาจะแกเฉพาะ
เกณฑอายุใน พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 อยางเดียว ผมวาเปนเรื่องที่นาเสียดาย 
เพราะวาจะไมสามารถเอาหลักการด ี ๆ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติซึ่งมีมาก
มายเอามาถายลงสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน ผมใชคํ าวาถายจากตัวพระราชบัญญัติแม
บทลงไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน การท่ีจะถายไปสูจุดน้ันจุดยึดโยงท่ีสํ าคัญตาง ๆ นาที่
จะมีการวิจัยหรือพัฒนา ทดสอบ ทดลองนํ ารองในตัวน้ีอยางคอนขางจะชัดเจนเพ่ือให
เห็นปญหาและอุปสรรค ผมไมอยากใหเปลี่ยนไปโดยที่วาไมทราบวาอะไรจะเกิดขึ้น ถา
เกิดเปลี่ยนโดยคอย ๆ เปนคอย ๆ ไป แลวศึกษาความลมเหลว หรือขอผิดพลาดแลว
ปรับแกไปเร่ือย ๆ ผมคิดวาจะเปนการเปลี่ยนที่คอนขางจะมั่นคงและจะน ําไปสูความ
สํ าเร็จมากกวาที่จะเปลี่ยนไปโครมเลยโดยที่ยังไมทราบวาจะดีหรือไมดี อยางเชน เขตพ้ืน
ที่การศึกษา ผมเองอยูในกรรมการชุดนั้นดวย เขตพื้นที่การศึกษา แนวความคิดเปนสิ่งที่
ดี เปนการกระจายอ ํานาจ เปนหลักการที่ถูกตอง แตสภาพสังคมไทย กับประเทศท่ี
พัฒนาแลว อาจจะมองสิ่งนี้ไมเหมือนกัน บริบทตาง ๆ อาจจะไมเหมือนกัน ปญหา
อุปสรรคที่เรามองไมเห็น เรายังไมรูวาคืออะไรบาง การเมืองจะเขาแทรกไหม ตาง
ประเทศเขาอาจจะไมเขาแทรก แตประเทศเราอาจจะเขาแทรก เพราะโรงเรียนเปนฐานท่ี
จะเขาไปสูการเมือง อบต. อบจ. จะเขามาไหม จะเขามาแสวงหาในการประมูลกินหัวคิว
หรือเปลา ใครทราบ บริบทเหลาน้ี คงจะตองพิจารณาคอนขางจะลึกซ้ึง ตรงน้ีผมคิดวา
ประเด็นปญหาท่ีเปนเร่ืองหลัก ๆ นาจะตองหยิบยกลงมาเปรียบเทียบและวิเคราะหใน
เชิงลึกนิดหนึ่งเพื่อดูวาอยางนี้ใชได ใชไมได สํ าหรับบานเราหรือเปลา อันน้ีคือขอท่ีผมติง
เปนขอที่สอง ถาเผื่อไดมีการวิเคราะหที่มา หลักการ และเหตุผลของกฎหมายออกมาจะ
ทํ าใหงานวิจัยฉบับน้ีสมบูรณย่ิงข้ึน

ประเด็นท่ีสาม ผมคิดวาการท่ีนํ าเอาแนวคิดของกฎหมายตางประเทศทุก
เรื่องมาประมวลไวเปนสิ่งที่ดี แตในบางเรื่องเราอาจจะนํ ามาใชในบานเราไมไดหมด ตอง
คิดตามสภาพพ้ืนฐานสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะคนไทยไมเหมือนคนฝร่ังในหลาย 
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ๆ เรื่อง การที่จะเอาอะไรมา คิดวาตอง Selective พอสมควร และมีความมั่นใจแมวาจะ
ไมไดมีเวลาไปทดลอง จนกระทั่งเกิดความแนใจ อยางนอยการจะนํ ามาใชตองคิดใหดี ๆ 
ตั้งหลักกอน วาเหตุและผล ดูบริบทอ่ืน ๆ ประกอบดวยจะไปไดไหม เพราะฉะน้ันจะ
กลายเปนเร่ืองที่เรากาวไปสูความเส่ียงอีกกาวหน่ึงกาวที่สอง ผมคอนขางจะเห็นวา           
หลัก ๆ แลวเกือบจะไมมีขอติติงเทาไร นอกจากจุดเล็ก ๆ 3 จุดที่วาไปแลว

อันที่สี่ ทานอาจารยไดกรุณามาก คือจัดโครงสรางกฎหมายพระราช
บัญญัติท่ีนาจะมีจัดเปนหมวดเปนหมู เปนเรื่องที่นาสนใจ แตในขณะเดียวกันผมยังไมแน
ใจวาโครงสรางเหลาน้ีจะสามารถสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันไดมากเพียงใด 
แลวอีกประการหนึ่งการยุบรวมเรื่องนี้เขามาดวยกัน ผมคิดวาจะมีกฎหมายที่อาจจะตอง
เขามาเกี่ยวของอยูอยางนอย 2-3 เรื่อง อยางเชน พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ซึ่ง
เปนของภาคเอกชนที่จะตองมารวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการอาชีวะ เขาใจวาทางกระทรวงศึกษาฯ พยายามท่ีจะผลักดันรางอะไรอยูพอสมควร 
ผมคิดวาอาจจะเปน พ.ร.บ.ที่แยกออกไป หรืออาจเปนพ.ร.บ.ที่เขามากลืนรวมกัน ยังไม
มีความตกลงในเชิงหลักการวาจะเอาแบบไหน แตทราบวากระทรวงศึกษาฯ ไดเตรียม
การไปมาก สรางแผนตาง ๆ เทาที่ทราบประมาณ 19 แผนงาน ท่ีจะนํ าไปสูการปฏิรูป 
แตผมคิดวาการที่ยังไมมีองคกรกลางที่จะดูภาพรวม ตางคนตางทํ าไปจะเปนจุดหนึ่งที่
อาจไมทราบจะเปน Attempt ที่สูญเปลาหรือเปลา เพราะในทายที่สุดเราจะมองในภาพ
รวมภาพเดียวกัน ไมใชตางคนตางทํ า คงจะตองเปนเรื่องที่ผมอาจจะกาวลวงไปนิดหนึ่ง 
ผิดถูกอยางไรขอกราบอภัยดวย

สํ าหรับผมเองอยูในกลุมนักนิติศาสตร รูตัววาคอนขางจะลาหลัง หรือใคร
จะมี Specialization  ในเรื่องของกฎหมายสํ าคัญ ๆ ในรูปแบบตาง ๆ ขณะน้ีผมกํ าลังจะ
ไดทุนจากทาง World Bank ผานทาง สกว. ใหทํ างานวิจัยวาจะปรับหลักสูตรนิติศาสตร
อยางไรใหกาวทันโลกทันสมัย ผมก ําลังอาสาเขาไปท ํางานวิจัยสวนนี ้ จะสามารถท ําให
นิติศาสตรบองนอยลง จะเปนความคาดหวัง เปนความพยายามท่ีเราจะปรับปรุงเปล่ียน
แปลง การที่เราจะสรางกฎหมายการศึกษาพื้นฐาน ผมขอสรุปวา กฎหมายฉบับน้ีเปน
กฎหมายที่สํ าคัญมาก ผมอยากจะใหนํ าเอาหลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะมาตราท่ีสํ าคัญ อยางมาตรา 6 มาตรา 7 ถายทอดออกมาเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติใหไดตรงน้ันจะเปนความสํ าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงพูดถึง
คุณลักษณะที่เราจะสรางอุโมงคที่จะหลอหลอมใหเด็กไทยหรือคนไทยในอนาคตเปน
อยางไรใน 15-20 ปขางหนา อยางไรก็ตามผมยังคิดวาสิ่งที่นาจะสํ าคัญมาก ในขณะท่ี
ผมมองไมเห็นทิศทางในสภาพการเมืองปจจุบัน คือรัฐบาลไมเคยคิดไมเคยฝนที่จะท ํา
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วิสัยทัศนลวงหนา 20-30 ป ไมเหมือนมาเลเซีย เพราะฉะนั้นเราไมรูทิศทางตอไปเราจะ
ไปอยางไรในอนาคต ผมอยากจะฝากวาเมื่อทํ าตรงน้ันไมได หรือรัฐบาลเปล่ียนบอยเกิน
ไปจนไมไดท ําไมมีเวลาที่จะทํ า เราเอาตรงนั้นมาใสไวใน พ.ร.บ.การศึกษาพื้นฐานไดไหม
ที่จะสรางสิ่งเหลานี้ใหมีทิศทางที่เปนภาพของเราที่ชัดเจน เชนก ําลังคน จะไปสวนไหน
เทาไรอยางไร เราจะเอาอยางทาน ดร.อมร ทานวาหรือเปลา ที่จริงแลวแรงงานไทยหา
เงินเขาประเทศจากการสงไปขาย 5-6 แสนคน จากตะวันออกกลาง ในชวงรัฐบาลพล
เอกเปรม เงินกอนนั้นหรือเปลาที่กลายเปนเงินคงคลังที่กลับมาสูประเทศ เราไมเคยพูด
ถึงคํ าวาประหยัด ทามกลางความยากจนของประเทศ ไมมีสิ่งใดที่จะทํ าใหประเทศหลุด
จากหน้ีได นอกจากคํ าวาประหยัด สิ่งเหลานี้นาจะอยูใน Concious ของนักการศึกษา เล็ก
นอยเหลาน้ีนาจะเปนจุดท่ีจะนํ าไปสูการกอบกูสถานการณ เราคงไมพยายามที่จะไปกูเงิน
เพิ่มและถลุงตอไป แตเราตองการประหยัด ในที่นี้อยากเห็นคํ าซักคํ าจากรัฐบาลออกมา
วาตองการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ํ า ประหยัดไฟ ประหยัดทุกอยางใชของไทยเงิน
ไมรั่วไหล ผมเคยพูดถึงชาตินิยม เคยถูกผูใหญทานดุ ผมขอพูดตอไป ถาทานไมสราง
ชาตินิยมแลวจะสูกับ WTO พวกประเทศที่พัฒนาชอบมาเอาเปรียบแลวกลืนชาติไมได 
ส่ิงเหลาน้ีตองเปนจุดสํ าคัญในพ.ร.บ.การศึกษาพื้นฐาน ซึ่งจะตองสรางถายทอดมาตรา 6 
มาตรา 7 ใหมีความเขมขนและนํ าไปปฏิบัติจริง ๆ ใหได ในช้ันเรียน แฝงอยูในคุณ
ลักษณะของเด็กท่ีเราจะผลิตในอนาคต นั่นคือการกอบกูเอกราชทางเศรษฐกิจในอนาคต 
ผมคิดวาในสวนน้ีจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองพูดในเรื่องของทิศทาง

นอกจากนั้นจะมีเรื่องเกณฑอายุ ระดับการศึกษา ประเภท วิธีการจัดการ
ศึกษา หลักสูตร แนวทางการสอน การจัดการศึกษา การมีสวนรวมของทุกฝาย หนาที่
ของบิดามารดา รวมตลอดจนถึง ถาเปนกรณีมีธรรมนูญโรงเรียน คงจะพูดอันน้ีเปน        
ทิศทางไว คณะกรรมการโรงเรียนมีอ ํานาจหนาที่อยางไร รับผิดชอบอยางไร การจัดการ
ศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส  เด็กเกงเปนพิเศษ Gifted Child การบริหารและการจัดการ
ศึกษา สื่อการสอนอยางที่ทานดร.รุงวา ทรัพยากรการศึกษา คาใชจาย การตรวจคนส่ิง
ผิดกฎหมาย อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนเนนวา การศึกษาและเยาวชนไทยก ําลังวิบัติเรื่อง
ยาเสพติด เปนเรื่องที่รายแรงมาก ผมเห็นมีรัฐมนตรีพยายามทํ าเรื่องโรงเรียนสีขาว แต
ผมวามาตรการทานเบาเกินไป ทํ าไมไมเอาผิดครูที่ไมดูแลนักเรียนในหองวาพบที่ไหน 
อยูในหองไหน ครูไมตองข้ึนเงินเดือน ถาเผ่ือครูขายยาเสพติดเอง ติดคุกตลอดชีวิตหรือ
ประหารชีวิต ถาเผื่ออยางนี้หมด ผมอาจจะรุนแรงเกินไป ทานดร.สืบแสง  ทานชวยไป
ออกกฎหมายนี้ใหหนอย การสอบ การทดสอบ มาตรฐานการศึกษา การเทียบโอน และ
สุดทายสิ่งที่เอกชนพูดและมีปญหามาโดยตลอด คือเรื่องการสนับสนุนการศึกษาของภาค
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เอกชนโดยรัฐ คือสิ่งที่เขาขออยางเดียวคือวา ใหนโยบายรัฐบาลคอนขางแนนอนหนอย 
ไมใชตามนักการเมือง พอถึงเวลาแลวใหเอกชนทํ าอยางหนึ่ง เสร็จแลวรัฐบาลมาอยาง
เดียวกันแขงกันภายหลัง ผมเห็นดวยในหลักการ สิ่งเหลานี้ ผมวากฎหมายควรที่จะ 
Lock เอาไวเลย จะได Fair กับทุกคนท่ีจะดํ าเนินการ ขอบพระคุณครับ

ผูดํ าเนินการอภิปราย
ขอบคุณอาจารยดร. ศรีราชาที่ใหความเห็นทั้ง 2 สวน คือ ในเรื่องของ

สวนงานวิจัย และสวนที่ทานอยากเห็นในกฎหมาย ผมขอแกตัวนิดหนอยที่ทานบอกวา 
ความสํ าเร็จของความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาเปนของ สกศ.น้ัน ไมใช พวกเรา
ทุกคนที่อยูที่นี่มีสวนชวยกันทั้งหมด โดย สกศ. ทํ าหนาที่คลาย ๆ กับเปนแกนกลางเทา
นั้นเอง และกฎหมายตอไปพวกเราก็มีสวนคลาย ๆ กันอีก คือทานเปนคนบอก เปนคน
ส่ัง พวกเราชวยให ประเด็นท่ี 2 เพื่อความชัดเจน คนที่ดูแลภาพรวมเรื่องการปฏิรูปการ
ศึกษานี้ ทาง สกศ. เปนคนดูท้ังหมด เหมือน Jigsaw เราน่ังดูทีละจุด เพียงแตทานบอกที
ละจุดใหเรา บางเรื่องถาเปนเรื่องในหมวด 5 หมวด 7 และหมวด 8 เราทํ าสงใหคณะ
กรรมการปฏิรูป แตถาเปนหมวดอื่นยกเวน 3 หมวดน้ี เราทํ าแลวเสนอเขา ครม. อยาง
เชน พ.ร.บ. ตรงน้ีไมตองเสนอเขาคณะกรรมการปฏิรูปหลังจากปรึกษากับทุกคนเสร็จ
หมดแลว ก็จะรวมกันกับกระทรวงศึกษาฯ  ทองถิ่น แลวเสนอเขาไปเลย เราเสนอภาพ
รวมตรงน้ีดวยกัน

ดร. ชุมพล  พรประภา*
ส่ิงท่ีดร.กมลทํ ามาเปนสิ่งที่สมควรท ําอยางยิ่ง เพราะซุนวูพูดไววา “รูเขารู

เรา  รบรอยคร้ังชนะรอยคร้ัง” แตยังมีสวนหนึ่งที่เราไมคอยได Quote กันคือวา “รูเขา
แตไมรูเรา หรือรูเราแตไมรูเขา ภายใตชัยชนะซอนเรนไวซึ่งความพายแพ” ผมคิดวาเรา
คงจะลืมประโยคหลัง เมืองไทยเลยมีปญหาอยูทุกวันนี้ คงจะตองเจาะลึกลงไปนิดหน่ึง

*ดร.ชุมพล  พรประภา  จบการศึกษาจาก Juniata College Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 
ปจจุบันดํ ารงตํ าแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนกรรมการอนุกรรมการใน
มหาวิทยาลัยหลายแหงทั้งของรัฐและเอกชน และเปนผูมีบทบาทกับการจัดทํ ากฎหมาย
การศึกษาโดยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอํ านวยการโครงการรางกฎหมายเกี่ยว
กับการศึกษาแหงชาติ และประธานคณะกรรมการการจัดทํ านโยบายและแนวยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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สํ าหรับเรื่อง พ.ร.บ.การศึกษา ผมมีสวนรวมดวย หลาย ๆ สวน อยูที่สภาการศึกษา ที่
กระทรวง ที่ทบวงก็มีสวนรวมไปในอีกลักษณะหนึ่ง อยากจะเรียนวา 1. พ.ร.บ.การศึกษา
ตองทํ าข้ึนมาเพราะรัฐธรรมนูญกํ าหนดไว คงตองการเห็นประเทศชาติเจริญกาวหนา
เทียบกับประเทศอื่น ในฐานะที่มาจากภาคเอกชน ผมคอนขางรูสึกหนักใจแทนทุกทานที่
จะมาชวยกันออกกฎหมายการศึกษา รายละเอียดสํ าหรับวันน้ีผมถือวาทานเปน 
Checklist สํ าหรับคณะกรรมการซึ่งกระทรวงศึกษาฯมีอยู 20 ชุด แลวสภาการศึกษา 16 
ชุด ทบวงฯมี 4  ชุด และยังมีกระทรวงอื่น ๆ ที่จะมาเปน Checklist ผมคิดวาเราก ําลังยก
รางกฎหมายลูกกัน โดยที่อยางนอยที่สุดเรานาจะมองไปถึงป คศ. 2020 หรือมองลวง
หนาไป 20 ปขางหนา เพราะการศึกษาโดยปกติแลวมักจะไมคอยเปลี่ยน เมื่อมีออกมา
แลวจะใชกันสัก 60 ป 80 ป 100 ป สํ าหรับเรื่องใหญ เรื่องเล็กก็คงมีเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อย ๆ

สํ าหรับการที่จะออกกฎหมายน้ัน เมื่อไมกี่สัปดาหกอนผมไดรับเชิญไป
ประชุมท่ีฮานอย แตรัฐบาลญ่ีปุนเปนคนออกเงิน กลุมอาเซียนไดรับเชิญไปประเทศละ 2 
คน เปนนักวิชาการ 1 คน เปนภาคเอกชน 1 คน คํ าถามที่เขาตั้งสํ าหรับบุคคลเหลาน้ัน
คือวา แตละประเทศอยากจะเห็นประเทศของตัวเองเปนอยางไรใน  20 ปขางหนา ในอา
เซียน 10 ประเทศ แตละประเทศอยากจะเห็นญ่ีปุนเปนอยางไรใน 20 ปขางหนา       
ตัวแทนของแตละประเทศอยากจะเห็นวาบทบาทของญี่ปุ นที่จะมีความสัมพันธกับ
ประเทศของตัวเองใน 20 ปขางหนาคืออะไร เขาหลอกเอาความคิดของเราวาเราตองการ
จะทํ าอยางไร  แลวนี่เปน 1 ในหลายสิบสายที่ญี่ปุนเวลานี้สงออกไปทั่วโลก ไมใชแคเมือง
ไทย อเมริกา ยุโรปทั่วโลก ไปรวบรวมความคิดตาง ๆ ทั่วโลก เขาไปทํ า Counter 
Pressure  ท่ีจะเอาชนะประเทศตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งนักการเมืองไทยเทาที่ผมทราบตั้งแตมี
การปกครองยังไมเคยมีการท ํา และยังไมไดท ํา และคงใน 5 ปขางหนา คงไมมีนักการ
เมืองคนไหนคิดจะทํ า วันที่ 13 และ 20 เดือนหนา World Bank จะจัดเทาที่ทราบ          
จะเชิญตัวแทนจากอาเซียนทุกประเทศ  5-7 คน แลวหัวขอคือ How to Develop 
Country to Education ก็อยากจะรูอีก ใครเปนสปอนเซอรให World Bank  OECD เปน
สปอนเซอร ประเทศร่ํ ารวยทั้งหลาย 7-8 ประเทศ ผมก็ตอบรับเชิญ แตยังไมรูวาจะไป
ไหม ผมเปนเอกชนคนเดียวท่ีไดรับเชิญ สวนอีก 6 ทานท่ีเขาเชิญก็ระดับปลัดกระทรวง
ทุกทาน ไมทราบจะไดไปหรือจะสงรองปลัดหรืออธิบดีไปแทน ผมก ําลังมองวาสิ่งที่ทาง
สภาการศึกษาทํ า เพียงแตท ํา Survey เพื่อเปน Guideline และเปนสิ่งที่คนอื่นเขาก ําลัง
ทํ าอยู แลวเขาทํ าเรื่องของปจจุบันและแผนอนาคตวาเรากํ าลังท ําอะไรอยูและเราคิดจะทํ า
อะไรตอไป  ผมเห็นดวยอยางยิ่งกับการศึกษาในลักษณะนี ้อันดับแรกควรจะมี
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เร่ืองที่ 2 ผมเห็นดวยกับอาจารยศรีราชาวา ควรจะศึกษาลึกไปอีก            
ทั้งหมดอันน้ีเพ่ือจะเปน Guideline เพ่ือจะมาออกกฎหมายลูก เราทํ าไปเพ่ืออะไร       
ผมอยากจะเรียนวาจากภาคเอกชน ตรงน้ีเปนของซึ่งเขาทํ ามาในอดีต ผมไมทราบวา
ทํ าไมทานเลือกแตฟลอริดา ผมคิดวาถามีเวลาทํ าอีกคร้ังหน่ึง หวังวาทานจะดูรัฐ          
แคลิฟอรเนียดวย ผมดีใจท่ีทาน ดร.อมร ทานพูดถึงระบบการศึกษาของเยอรมัน โดย
เฉพาะอยางยิ่ง 2-3 ประเด็นหลัก ประเทศเยอรมันเขาเรียนฟรี เพราะเขามีภาษีการ
ศึกษา เรียนฟรีถึงระดับมหาวิทยาลัย ตรงน้ีผมยังไมทราบวารัฐบาลจะมี Political View 
มีความมุงมั่นอยางแนวแนที่จะกลาเก็บภาษีเพื่อการศึกษา เพราะผมดูแลวโครงสรางภาษี
ท่ีมีอยูในปจจุบันน้ัน จะไมสามารถสนองตอบส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญก็ดี และ/หรือพ.ร.บ.การ
ศึกษา ผมใชประโยคงาย ๆ วารัฐเองไมมีปญญาที่จะ Fulfil กฎหมายนี้ใหสํ าเร็จได แต
ประเทศไทย คนไทย 62 ลานคน ถารวม Pool Resource ทั้งหมด ซึ่งหมายถึง ภาค           
เอกชน NGO องคการศาสนาตาง ๆ รวมทั้งรัฐ เรามีโอกาสที่จะทํ าส่ิงน้ีใหสํ าเร็จได เรื่อง
ทรัพยากรผมคิดวาเปนเรื่องที่ส ําคัญมาก ความสํ าคัญนี้มองอยางดร.ศรีราชาวา ความ
จริงผูท่ีราง พ.ร.บ.การศึกษาไดใหความสํ าคัญกับภาคเอกชนและ NGO และสิ่งตาง ๆ 
ในสวนที่ไมใชของรัฐมากเหลือเกิน ผมกลัววากฎหมายลูกตาง ๆ ที่รางขึ้นมา จะใหความ
สํ าคัญตรงน้ันนอย ส่ิงที่ภาคเอกชนกลัวและเกลียดที่สุดคือความไมแนนอนที่มาจาก
พรรคการเมืองที่ส่ังเล้ียวซายเล้ียวขวาแลวอาจจะทํ าใหภาคเอกชนซึ่งมารวมใหการศึกษา
มีโอกาสเจงไปไดงาย ๆ สวนหนึ่งมาจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามรัฐบาลตอ
ไปคงอยูไดทนตามรัฐธรรมนูญใหม อยูได 4 ป แตไมแนใจเพราะเปนรัฐบาลรวม อาจจะ
เปล่ียนรัฐมนตรีไปเร่ือย ๆ สํ าหรับส่ิงท่ีทานไดนํ ามาเปรียบเทียบ ผมคิดวา 1. เปน 
Guideline ท่ีดี ใครก็ตามท่ีจะใช Guideline เหลานี้ จะตองเขาใจใหซ้ึงวาแตละประเทศ
เขาออกมานั้นภายใตภาวะสังคม สิ่งแวดลอม ศาสนา เทคโนโลยีและปญหาของเขาอยาง
ไร อเมริกาจะตองมีตรวจคนเด็กมัธยมกอนเขาโรงเรียน บังเอิญ 2 ปที่แลว เทาที่จับได 
มีดและปนท่ีนํ าเขาโรงเรียนจับได 6 หมื่นกวาราย ที่ไมพบไมรูอีกเทาไร ที่บานเรายังไมมี 
และหวังวายังไมมี

เร่ืองสุดทาย เร่ืองอาชีวศึกษา ในฐานะท่ีเปนประธานของสภาอุตสาห-
กรรมทางดานเศรษฐกิจระหวางไทยกับญี่ปุนและเปน Co-Chairman อาเชียนญี่ปุน และ
เปนรองประธาน Thailand-US Business Council สิ่งที ่ Feedback จากทางญี่ปุน หรือ
นักลงทุนจากตางประเทศ คือวา ทางดานอาชีวะบานเราแยเหลือเกิน ไมไดรับการสนใจท่ี
แทจริง คือแกทฤษฎี ทํ าอะไรไมคอยเปน หวังเปนอยางยิ่งวา กฎหมายการศึกษาคงจะได
ใหความสํ าคัญกับอาชีวะที่จะแขงกับเขาได อยากจะกราบเรียนวา WTO เปนการแขงขัน
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ซึ่งดูแลวบนสมมุติฐานวาพลเมืองโลกจะมีโอกาสอยูดีกินดีเทากัน แตผมคิดวาสมมุติฐาน
น้ันมีคนต้ังคํ าถามไวมาก มันเปนอยางนั้นจริงหรือเปลา อยางไรก็ตามหวังเปนอยางยิ่งวา
กฎหมายทางการศึกษา คงม ี Guideline ใหมากเพื่อ ใหความคลองตัวแกสถาบันการ
ศึกษาเพราะจะมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง หวังเปนยิ่งวาจะไดฟงความ
เห็นจากทาน

ผูดํ าเนินการอภิปราย
คํ าถามวา ทํ าไมฟลอริดา ไมใชแคลิฟอรเนีย คํ าตอบคือ ในบรรดามลรัฐ

ทั้งหมดของอเมริกา ตอนนี้รัฐที่ทุมเรื่องการปฏิรูปการศึกษามากที่สุดคือ ฟลอริดา กาว
ไปสู Voucher ท้ังรัฐหมดเรียบรอยแลว อันดับ 2 ที่พุงมาคือ แมชซาจูเซท สวนของแค
ลิฟอรเนียเขาท ําเฉพาะจุด ซึ่งสํ านักงานฯ กํ าลังท ํารายละเอียดตรงนั้นออกมาให อีก 2 
เรื่องตองขออภัยทานดวย  ทานถามวารายงานการวิจัยใครจะนํ าไปใช คํ าตอบคือ ทาน
ชุมพลน่ีแหละเอาไปใช ทานเปนประธานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน  2. ทานบอกเรื่องอา
ชีวศึกษา สํ าคัญอีก ถามวาใครทํ าอาชีวะก็ทานชุมพลอีก เปนรายการขวางงูที่ไมพนคอ

----------------
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การอภิปรายท่ัวไป

---------------

ผูดํ าเนินการอภิปราย
สิ่งที่พวกเราคงอยากรับฟงคือความเห็นของทาน ทานสามารถแสดงความ

คิดเห็นได 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องงานวิจัย 2. เรื่องขอเสนอของทานอาจารยกมล แลวเรียน
วาเราจะจดเอาไวทุกสิ่งทุกอยาง ถาทานตองการจะตอบสนองกับทานที่อยูขางบน วาเห็น
ดวย หรือไมเห็นดวยอยางไร เรียนเชิญทานขางบน และคุยกัน ขอเรียนเชิญผูเขารวม
สัมมนาเสนอแนะความคิด ความเห็น

ดร. สืบแสง พรหมบุญ
ไมเปนไรอยางนอยก็คงมีนักการเมืองดี ๆ อยูบาง ขอบคุณทานอาจารย

กมล ทานผูที่วิจารณและใหแนวคิดในเรื่องการศึกษาที่เราก ําลังจะท ําในลักษณะรอบดาน 
ผมเห็นใจทานผูวิจัยดวยมีขอจ ํากัดในเรื่องเวลาและอื่น ๆ แตทานผูวิจัยไดเติมใหเต็ม 
ผมจะพูดตรงน้ีไมใชฐานะอาจารย ผมพูดในฐานะประชาชน วาการศึกษาที่เรากํ าลังสนใจ 
และกํ าลังท ํา สวนใหญเรามองถูกตอง แตเรามักจะลืมอีกดานหนึ่ง เรามองการศึกษาที่
อยูในการจัดการของกฎหมาย แตมีการศึกษาอีกสวนหนึ่งคือเรื่องการอบรมเลี้ยงดู โดย
เฉพาะประการแรกที่เราตองยอมรับคือ การศึกษากอนประถม ซึ่งเปนเรื่องของครอบ
ครัวเปนหลัก การเลี้ยงดูเด็กเราไปมองวาเลี้ยงเด็กใหโต แตที่จริงแลวเปนเรื่องของการ
ศึกษา ต้ังแตคูสมรสจะสมรสกัน จะมีลูกอยางไร จะมีลูกแลวเลี้ยงอยางไร เปนรากฐาน
สํ าคัญของการที่การศึกษาจะตอขึ้นมาจากระดับพื้นฐานขึ้นมาเรื่อย ๆ ตรงน้ันสํ าคัญที่สุด
ประการท่ี 1

ประการท่ี 2 เรามองไปวาในระบบหรือนอกระบบหรืออัธยาศัย เปนเรื่อง
ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ แตมีอีกสวนหนึ่งที่ผูปกครองจะตองเขาใจเรื่อง
การศึกษาของลูกหลานของคนใกลชิดตลอดเวลา ทํ าอยางไรจะใหผูปกครองและคนท่ีอยู
ที่บานไดมีสวนรวมอยางแทจริง ไมใชดวยความสมัครใจ ดวยอุดมการณและวิญญาณ 
การศึกษาของชาติถึงจะไปได เพราะวาลํ าพังใหรัฐหรือเอกชนทํ า เปนเพียงการท ําที่ปลาย
เหตุ แตตนเหตุคือท่ีบาน ผูปกครอง และสังคม ชุมชน จะเขาใจในเรื่องนี้อยางไร ผมไม
เช่ือวาจะใชกฎหมายบังคับได ถาเรามีกฎหมายเราบังคับไมได ผมหนักใจตรงน้ี คือมี
ประชาชนอยู 2 แบบ แบบหน่ึง เขาใจเรื่องการศึกษา อยางทาน ดร.อมร แตจะหาโรง
เรียนใหลูกหลานก็ไมรูจะหาอยางไร และอีกแบบหนึ่ง ไมเขาใจเลย ออกจากบานไปเรียน
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ไดย่ิงดี พนภาระ หรือวาเปนหนาที่คนอื่น ฉันมีหนาท่ีมีลูก คนอื่นมีหนาที่ใหการศึกษาแก
ลูกหลานฉัน ประเภทนี้ไมคอยเขาใจ แรงจูงใจตรงนี้ทานจะท ําอยางไร

ผูดํ าเนินการอภิปราย
ทานสนใจเรื่องการศึกษามาก ถูกบังคับใหรูเรื่องการศึกษามา 17-18 ป

ดร. เซ็น  แกวยศ
ผมตองขอแสดงความช่ืนชมทานอาจารยกมลและอาจารยสุนทรที่ได 

Survey  ขอมูลเหลานี้ ทํ าใหเราทราบวาทั่วโลกเขาท ําอยางไรกันบาง มีหลายประเด็นท่ี
ติดใจผมมาก อยากจะใหอยูในสาระสํ าคัญของกฎหมายลูก แตผมเองก็ประจักษวาเราจะ
ใสทุกสิ่งทุกอยางคงเปนไปไมได จึงเปนเพียงขอฝากประเด็นเอาไว

ประเด็นท่ี 1 คือเร่ืองการประเมินผลนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องที่เปน
สาระของเกณฑการจบที่มีระบุไวแลวในแบบสอบถาม (โปรดดูภาคผนวก) ผมอยากเห็น
อยางนอย 3 อยางระบุเอาไว อยางที่หนึ่ง คือการท่ีเด็กไดคะแนนขอสอบมาตรฐาน            
ซึ่งหลังจากป 18 แลว เรากระจายอํ านาจใหสถานศึกษาวัดและประเมิน แบบขอสอบ
กลางไมมีอีกแลวทํ าใหเสียสวนนี้ไป อยางที่ 2 คือ การประเมินแบบใช Portfolio เราไม
จํ าเปนตองระบุอยางน้ัน แตขอใหระบุวาเปนการประเมินจากการปฏิบัติหรือการแสดง
ความสามารถจริงของนักเรียน และยังมีอยางที่ 3 ซ่ึงขณะน้ีเปนแนวโนมในการปฏิบัติ
และไดแพรเขามาในประเทศไทยเราแลว  สิ่งที่เรียกวา Exhibition ซึ่งหลาย ๆ โรงเรียน
ไดจัดเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยเฉพาะผูท่ีจบปสุดทาย ก็จะไดออกมาแสดงความสามารถวา
เขาไดผานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาแลวและมีความสามารถอยางไร

ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะฝากไวคือเกณฑการเล่ือนศักด์ิศรีของครูไม
อยากจะใหเรียกวาเลื่อนชั้นเลื่อนตํ าแหนง ผมทราบวาที่ฟลอริดา เขาจะมีสองประเภท 
คือ ประเภทสูงสุดคือท่ีชํ านาญการเปนอยางดี สามารถที่จะฝกอบรมได และครูประเภทน้ี
ทายที่สุดก็จะเปน Curriculum Specialist และทายท่ีสุดจะไดรับเลือกใหเปนผูบริหาร         
โรงเรียน ทํ าใหนึกถึงประเด็นที่สามคือเกณฑการเลือกต้ังผูบริหารอยากจะใหมาจาก 
Successful  Teacher จริง ๆ ไมใชเกงในเรื่องอื่น ผมไมอยากจะใชเกณฑแบบรัฐศาสตร 
เดี๋ยวจะโดนเลนงาน เพราะผมไมมีความรูเร่ืองรัฐศาสตร แตพฤติกรรมของการแตงตั้ง         
ผูบริหารในปจจุบันน้ีรูสึกวาจะอิงหลักการศึกษานอยไปซักนิด

ประเด็นตอไปคือผมยังเปนกังวลเร่ือง พ.ร.บ.อาชีวศึกษาเกรงวาจะจํ ากัด
อยูเฉพาะเรื่องของอาชีวศึกษาจริง ๆ เทานั้น จะละเลยสวนที่เปนการศึกษาเพื่ออาชีพ  
ถาเปนอยางนี้แลวก็อยากจะใหก ําหนดเปนคุณสมบัติของผูท่ีเรียนจบการศึกษา นอกจาก
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เรื่องคะแนนมาตรฐานอะไรตาง ๆ แลว อยากจะใหระบุไวเรื่องขีดความสามารถหรือ
โอกาสที่จะประกอบอาชีพขางหนาดวย ก็โยงไปถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีผูเขียนไวในหนังสือ
บางเลมคือเรื่องของ Basic Skill ในปจจุบันน้ีเขาจะเนน 3 อยาง คือ 1. Hard Skill คือ 
Reading Writing Arithmetic  และ Critical Thinking  2. Soft Skill ซึ่งทานอาจารย
กมล ไดกรุณากลาวถึง คือ ทักษะทางสังคม ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึง E.Q.ดวย บังเอิญบาน
เราเปนเมืองพุทธศาสนา การสอนเรื่องนี้จะถนัดกันมาก เราก็ไมนาละเลย และเปนจุด
หมายที่ไมไกลเกินเอื้อม และอีกทักษะหนึ่งคือ Computer Skill  ถึงกับเปนวิสัยทัศนของ
บางประเทศ ของเราก็คงจะสามารถกาวไปสูขั้นนั้นได ขอฝากประเด็นไวแคน้ีครับ

ผูดํ าเนินการอภิปราย
เ ร่ืองอ่ืนรับไว หมด ยกเว นเร่ืองอาชีวศึกษา ตองสงลูกตอไปให                  

ดร.บุญญศักดิ ์ กับดร.ชุมพลท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีตอไป

อาจารย พวงแกว  กิจธรรม
ตองขอขอบพระคุณทานอาจารยกมล และอาจารยสุนทร ไดกรุณาฉาย

ภาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 
และดิฉันไดคิดเชนเดียวกับทาน ดร.ศรีราชาวาในเอกสารไดข้ึนตนวาสาระสํ าคัญ เพราะ
ฉะน้ันคงจะมีอีกหลายประเด็นที่ของแตละประเทศไมไดนํ าเสนอในการวิจัยคร้ังน้ี          
ในฐานะท่ีดิฉันไดทํ างานเกี่ยวกับเด็กพิการทางดานรางกาย คงตองเรียนเสนอวา รูสึกวา
กฎหมายในแตละประเทศน้ันไดกลาวถึงเร่ืองคนพิการนอยมาก ทั้งที่ในรัฐธรรมนูญ
และพ.ร.บ.การศึกษาฯ ไดมีการใหแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาคนพิการคอนขางชัดเจน  
ถามีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนาจะไดระบุเกี่ยวกับเร่ืองเด็กพิการไวดวย 
โดยเฉพาะเร่ืองของการใหการศึกษากอนเขาสูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการบริการชวย
เหลือแรกเริ่ม การกํ าหนดอายุ หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน หรือบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะในเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพ การรักษา สื่อและสิ่งอ ํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ในการระบุนั้นคงจะตองเช่ือมโยงกฎหมายฉบับน้ีกับรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.การศึกษาฯ 
และอาจจะตองรวมไปถึง พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีมีอยูแลว ประเด็นท่ีสองคือ
ในเรื่องการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน ซ่ึงทานดร.ศรีราชาและอาจารยชุม
พลไดพูดไวแลว ขอเนนในเรื่องของการสนับสนุนการจัดการศึกษาส ําหรับคนพิการในโรง
เรียนเอกชนดวย ในเอกสารการวิจัยมีบางประเทศบอกวาไมขัดขวางการศึกษาสํ าหรับ
เอกชน แตดิฉันวานาจะใชคํ าวาตองสนับสนุนการศึกษา สํ าหรับโรงเรียนเอกชนที่จัดการ
ศึกษาสํ าหรับเด็กพิการแลวคงจะตองมีเกณฑอะไรที่สนับสนุนเปนพิเศษดวย
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ดร. เจือจันทร จงสถิตอยู
ฝากเปนประเด็นไว จะตองนํ าไปบรรจุไวเปนสาระบัญญัติของพ.ร.บ.การ

ศึกษาพื้นฐาน ประเด็นท่ี 1 ไดประโยชนจากงานวิจัยมาก แตดิฉันคิดวานาจะขอความชัด
เจนนิดหนึ่งวาเรามีพ.ร.บ.การศึกษาเหมือนทานอาจารยอมรพูดถึง จะตองมีกฎหมายลูก
คือกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยหรือไม เพราะงาน Review ของอาจารยบางทียังไม
ชัดเจนวาเขามีกฎหมายการศึกษาพื้นฐานในขณะที่มี พ.ร.บ.การศึกษาโดยรวมหรือเปลา 
หรือวามีเฉพาะกฎหมายการศึกษาพ้ืนฐานเทาน้ัน อยางในสหรัฐอเมริกาเขาใจวามี             
พ.ร.บ.อุดมศึกษาแยกไปเลย หรืออะไรตาง ๆ เหลานั้น หรือหลายประเทศในยุโรปท่ีทํ า
ลักษณะน้ีคงตองมีความชัดเจน อานไปแลวภาพออกไมชัด

ประเด็นท่ีสอง ที่คิดวามีความส ําคัญในเชิงสาระของการท่ีจะนํ าไปบรรจุไว 
ถาดูจาก พ.ร.บ.การศึกษา และอาจารยนํ าเสนอไวที่บทสุดทายที่มีความสํ าคัญมาก ใน 
พ.ร.บ.เราพูดถึงเรื่องการกระจายอ ํานาจในหลาย ๆ เรื่อง  พยายามท่ีจะใหมีหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรทองถิ่น สิ่งนี้เปนสิ่งที่ส ําคัญ แลวเวลาอาจารยเสนอไมได Reflex 
วาในสาระบัญญัติของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนาจะตองพูดพวกหลักสูตรพวกน้ีหรือเปลา 
เพราะวาเจตนารมณของพ.ร.บ.การศึกษา คือระดับชาติคงจะทํ าเฉพาะหลักสูตรแกน
กลาง และใหทองถิ่น ชุมชน ทํ าหลักสูตรทองถิ่น ตรงน้ีนาจะเปนสาระบัญญัติท่ีกํ าหนดไว 
ประเด็นที่สองที่ดิฉันมองดูตรงน้ีประเทศไทยเราก็กาวหนาไปมากทีเดียวในพ.ร.บ.น้ีมี
การปฏิรูปหลายเร่ือง ความหลากหลายของการจัดการศึกษา ไมไดสะทอนในขอเสนอใน
บทสุดทายของอาจารยวา ในสาระบัญญัติตองสะทอนความหลากหลายใหมากกวานี้

อีกประเด็นก็เช่ือมโยงกับทานอาจารยศรีราชาพูด ดิฉันเคยดู แตไม
ละเอียดมาก หลายประเทศ เขาอยากจะปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานมาก เพราะเขาเห็นความ
จํ าเปนที่ตองพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเขาเนนการ
พัฒนาบุคคลในเชิงคุณธรรม จริยธรรม อะไรตาง ๆ เหลานั้นมากขึ้น คุณลักษณะของ
ประชาชน การอยูรวมอยางสันติจะอยูไดอยางไร ตรงน้ันเปนส่ิงสํ าคัญมาก พ.ร.บ.การ
ศึกษาพ้ืนฐานเราจะไมสะทอนถึงส่ิงเหลาน้ีที่จะเปนจุดมุงหมายของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของประเทศหรือ ดิฉันคิดวาตรงน้ีเปนหัวใจ ที่อยากจะเห็นก็คือในบทสุดทาย
อาจารยพอดูของประเทศตาง ๆ เราก็อาจจะไปเรียนแบบเขามากไป ประเทศไทยจะเปน
ผูนํ าในเรื่องนี้ได เรื่องของระเบียบการเขาเรียน การบังคับ มันออกมาเปนตัวระเบียบ เรา
อาจจะมาออกระเบียบของกระทรวงจะแกไขงายกวา ตัวพ.ร.บ.นาจะลงในสวนท่ีเปนหลัก
และสํ าคัญจริง ๆ มากกวาอยางที่เราเคยผานมา   โรงเรียนจะตองเปดเรียนกี่วัน น้ํ าทวม
ในเขตพ้ืนท่ี นาจะเปนระเบียบอยาไปลงรายละเอียดมากในเชิงของ พ.ร.บ.
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ประเด็นสุดทาย ที่ทานเลขาฯ ไดพูดถึงในหมวดท่ี 5 หมวดที ่7 กรรมการ
ปฏิรูปการศึกษาเปนผูดูแล สวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาพื้นฐานก็นํ าเสนอไปได
เลยโดยไมตองผานกรรมการปฏิรูปน้ัน ในแงของการดํ าเนินการก็เปนเชนนั้น ดิฉันเห็น
ในขอเสนอของอาจารยพูดถึงในเรื่องการบริหารการจัดการไวมาก ดิฉันคิดวานาจะมีการ
คาบเกี่ยวกัน กอนจะนํ าเสนอครม.คณะกรรมการปฏิรูปตองตรวจสอบในเร่ืองของการ
บริหารการจัดการ ซ่ึงไปผูกพันส่ิงท่ีดิฉันพูดตอนตนคือ เรื่องหลักสูตรทองถิ่น หลักสูตร
แกนรูปแบบของการจัดที่หลากหลายดวย ขอบคุณ

นพ. พร  พันธุโอสถ
ถาดูจากพ.ร.บ. การศึกษาฉบับใหม ท่ีพูดถึงการเรียนรูตลอดชีวิต หรือ

การศึกษาตอเน่ือง ผมเชื่อวาไดรับอิทธิพลมาจาก…ของ Unesco ซึ่งประกาศไวเมื่อป 
1996 ผมวาเปนเรื่องที่ดี ผมอยากจะเสนอ…อีกหลายจุดที่นาสนใจ คือ ประเด็นการ
เลือกรูปแบบการศึกษาของเรา จะเปนการเลือกรูปแบบของสังคมในอนาคตดวย สิ่งเหลา
น้ีตองตระหนักและการศึกษาน้ันจะตองไมนํ าไปสูการแตกแยก น่ีคือส่ิงท่ีระบุไวใน…จาก
ที่อาจารยกมลไดศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาในประเทศตาง ๆ เปนส่ิงท่ีดี และไดพูดถึง
เดนมารกไวคอนขางมาก ซึ่งผมเห็นดวย เนื่องจากวาประเทศเดนมารกเปนประเทศที่มี
มาตรฐานการศึกษาสูง เมื่อเร็ว ๆ น้ี ไดมีการสํ ารวจวา เดนมารกเปนประเทศท่ีได
คะแนนเต็ม 10 ในฐานะท่ีเปนประเทศท่ีมีการคอรัปช่ันนอยท่ีสุด เปนประเทศที่มาเปน
อันดับ 1 ถาหากเราจะมองอยางนี้  เปนจุดท่ีนาติดตามดู ผมอยากจะเจาะที่ประเทศ
เดนมารก รัฐธรรมนูญมาตรา 76 เขาพูดถึงไวเลยวา พอแมจํ าเปนตองใหลูกไดรับการ
ศึกษา คํ าวาใหลูกไดรับการศึกษาไมไดหมายความวาจะตองใหลูกเขาโรงเรียน

ตรงจุดน้ีผมอยากจะย้ํ าภาพใหเห็นชัดเจนวาการศึกษาภาคบังคับ ในตอน
ที่เราพูดถึงรัฐธรรมนูญเราก็พยายามเลี่ยงไมใชคํ านี้ เพราะเม่ือไรใชคํ าวาการศึกษาภาค
บังคับจะมองไปอยูเร่ือยวาบังคับประชาชน เราพยายามใชคํ าวาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ใหรัฐไดตระหนักภาระหนาที่ของตัวเองวาตัวเองมีภารกิจอะไรตอสังคม ตรงจุดน้ีเองใน
แงหนึ่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯไดแสดงเจตจ ํานงท่ีดีท่ีจะตอบสนองรัฐธรรมนูญ พอออกมามี
คํ าวาการศึกษาภาคบังคับข้ึนมาในพระราชบัญญัติการศึกษา ผมอยากจะใหย้ํ าอีกนิดวา
การศึกษาภาคบังคับไมใชการเขาโรงเรียนภาคบังคับ แลวในเอกสารระบุไวชัดเจนวา เสรี
ภาพทางการศึกษาของเขาคือวาพอแมมีเสรีภาพที่จะเลือกรูปแบบอะไรก็ไดและอันนี้เปน
หลักประกันการพัฒนา ใชคํ าวา….of Education System อันนี้ในเดนมารกพูดไวอยางนี ้
เปนหัวใจเปนแกนกลางของระบบการศึกษาของเขาเลย ถาหากเราจะศึกษาเดนมารกผม
อยากใหดูจุดน้ีดวย เพราะทุกวันนี้เราท ําทาดูเหมือนจะม ี Choice ใหเลือก แตผมวาเปน 
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Choice แบบบังคับเลือกมากกวาไมใชเลือกเสร ี จริง ๆ แลวเขาไมไดแยกออกมาเปนพ.
ร.บ. แตเขาระบุไวใน School Acts อยางที่อาจารยกมลเสนอไว ผมวาเปนประเด็นสํ าคัญ
ประการท่ี 1

ประเด็นท่ี 2 คือเรื่องศาสนา ที่อาจารยกมลเนน ใหพิจารณาวิเคราะห
เดนมารกใหดี เพราะวาถาเราทํ าผิดอันตราย ผมเห็นดวยท่ีวาควรจะมีการนํ าศาสนธรรม 
จริยธรรมเขาไปในระบบการศึกษา แตวาถาเรากํ าหนดไวอยางเดนมารกอาจจะเกิด
ปญหา เดนมารกเปนสังคมที่เหมือนเปนเน้ือเดียวกันและมีกลุมอื่นนอยมาก ตางกับ
สังคมไทย

ศ. สุมน   อมรวิวัฒน
การวิจัยนี้ไดคนควาในเรื่องไทยยอนไปถึง พ.ศ. 2464  ใครจะขอเรียน

ทานอาจารยผูวิจัยวา ถาไดยอนหลังไปอีกนิดหน่ึง ดิฉันไดวิจัยยอนหลังไปเร่ืองปรีชา
ญาณสยาม จะไดเห็น Concept ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมเด็จพระมหาสมณเจากรม
พระยาวิชรญาณวโรส และสมเด็จกรมพระยาดํ ารงราชานุภาพ ไดทรงวางสาระส ําคัญของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวอยางไร ที่เราสามารถจะนํ าเอามาใชได เชน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกิดขึ้นโดยทุกฝายที่มีสวนรวมและจะเห็นภาพชัดในเรื่องการบูรณาการระหวางการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชัดเจนมาก โดยเฉพาะบทบาทของวัดและชุมชน เรื่องที่ 2 นาจะ
ไดเปนแนวนํ า คือการพัฒนาครู ที่ไดทรงวางวิธีการใหครูพระมาสอน โดยต้ังโรงเรียน
สาธิตเปนแหงแรกคือที่โรงเรียนบวรนิเวศ ซึ่งอยูหนาวัดบวร ไมใชโรงเรียนปจจุบัน หรือ
อยางที่ 3 ไดวางสาระการเรียนรู บอกภาระหนาที่ของครูและนักเรียน ตรงน้ีอยากจะขอ
ใหศึกษาพระมติที่สมเด็จพระมหาสมณเจาไดเสนอพระมติไวในเร่ืองการจัดการศึกษา
เพื่อมวลชน เรื่องที่ 4 คุณธรรมเปนแกนสารของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตรงน้ีอยากให
คํ านึงถึงดวย

ประเด็นท่ี 2 ดิฉันไมเห็นดวยมา 20 ปแลว ในเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 
ไมเห็นดวยทีพ่.ร.บ.จะใชช่ือการศึกษาภาคบังคับ เพราะเหตุผลที่สํ าคัญคือจะไม       
สอดคลองกับลักษณะของโลกเสรีและการศึกษาที่เปดกวางหลากหลายและมีทางเลือก 
แลวถาใชชื่อเปนการศึกษาภาคบังคับก็จะตองมีขอยกเวนมากมาย กลายเปนดาบสองคม
ยอนไปฟนกฎหมายเอง อีกประเด็นหน่ึง คือวา ในงานวิจัยของทานอาจารยเผื่อไดเพิ่ม
เติมและเนนมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวม ซึ่งทานไดพูดถึงการมีสวนรวมของชุม
ชน พอแม และบุคคลอ่ืน ๆ แลว แตอยากเห็นการมีสวนรวมของสถานประกอบการ
ประเภทตาง ๆ ต้ังแต ไรนา สวน และสถานประกอบการทางดานวิชาชีพ เพ่ิมข้ึนใน
กฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้จะมีบทบาทอยางไร
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เร่ืองสุดทายที่ดร.เจือจันทรไดพูดวามีบางเร่ืองที่นาจะตองไปเขียนไวใน
ระเบียบมากกวาที่จะอยูใน พ.ร.บ. แตบังเอิญเรื่องนี้เปนเรื่องที่ส ําคัญ คือ การกํ าหนด
เวลาที่จัดในการศึกษา ตอนน้ี พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พูดถึง 12 ป และ 12 ช้ัน แตวา
เวลาที่จะจัดการศึกษาจะจัดอยางไร ระเบียบเดิมบอกไววา 200 วัน 1,000 ช่ัวโมงตอป 
กลายเปนปญหา ถาบอกไวก็เกิดปญหา เพราะทํ าใหเถรตรง จะไปเกาะติดกับตารางสอน 
ไมสามารถทํ า Block Schedule ได ไมสามารถสอนนอกเวลา กลายเปนสอนพิเศษ กลาย
เปนโอท ีคือบอกไวก็ดี แตถาไมบอกเลยสถานศึกษาจะสามารถจัดได เชน สามารถเปด
เรียนต้ังแต 11 –18 น. จะไดหรือไม คือจะสุดโตงไปทางไหน หรือจะหามัชชิมาปฏิปทา 
จะบอกไวในพ.ร.บ.หรือไม หรือจะเขียนไวเปนระเบียบ

ดร. อมร รักษาสัตย
ที่ผมพูดในรอบแรก เปนการติชมกฎหมายการศึกษาแหงชาติเปนสวน

ใหญ จนกระทั่งอาจารยรุงบอกวาใหมาพูดเรื่องกฎหมายพื้นฐาน ผมเรียนไวแลวไดอาน
เลมยอ ยังไมไดดูเลมนี้ ทีนี้ขอดูตามตารางที่ทานเอามาฉาย ขออนุญาตติชมตามหัวขอ
ตาง ๆ ที่ทานมีอยู สวนใหญเห็นดวย อาจจะเปนขอสังเกตได  ผูที่มาจากโรงเรียนที่ดูแล
เด็กพิการ ผมอยากจะเรียนวา  Philosophy ของความเปนมนุษย ประชาธิปไตยเปนลัทธิ 
Human Rights คือลัทธิท่ีเห็นความสํ าคัญของการความเปนมนุษย มนุษยเกิดมามีสภาพ
เปนมนุษย ตองดูแลอยางดีที่สุด ผมฝากตรงน้ีไว จะอยูตรงไหนในกฎหมายผมไมรู 
แตวาบังเอิญที่ผมไปศึกษาระบบของเยอรมัน เขาใช Philosophy ตัวน้ีวาประชาธิปไตย
ตองดูแลพลเมืองอยางดีที่สุด แลวเขาไดดูแลในระบบที่เรียกวาระบบเทศบาล และเทศ
บาลเขาจะรวมมือกัน ผลัดกัน เทศบาลนี้เปดโรงเรียนสอนคนหูหนวก อีกเทศบาลเปด
โรงเรียนสอนคนตาบอด แตละเทศบาลจะแบงงานกัน เพราะฉะน้ัน 10 เทศบาล จะมีโรง
เรียนพิเศษได 10 ชนิด ไมเปนภาระแกใคร มีรถยนตว่ิงรับ-สง คือการันตีไดวาเด็ก
พิการคนหน่ึงในเยอรมันจะมีท่ีไดพัฒนาตัวเอง ในรูปใดรูปหน่ึง ระยะทางไมหางจากบาน
เกิน 1 ชั่วโมง เขาไมพยายามเอาเด็กไวที่โรงเรียน เขาจะเอาเด็กไวอยูกับพอแม พอแมก็
เอาไปสง หรือมีรถบัสไปสง เพ่ือใหเด็กมีชีวิตอยางปกติท่ีสุดท่ีจะเปนได และพิสูจนไดชัด
เจนวา ไมวาจะพิการหนักขนาดไหนก็แลวแต เมื่อเขาระบบการพัฒนาไปแลวเด็กคนนั้น
จะพึ่งตัวเองได เปนชีวิตท่ีไมมีประโยชนเลยเปนไปไมได เขาจะตองท ําจนกระท่ังเปนชีวิต
ที่มีประโยชน อยางน้ีกลาท ําไหมละครับ ผมอยากเห็นใสไวในนั้น อันน้ีเปนขอมูลใน     
ตารางที่  2

ตารางที่ 3 มีเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียด เรื่องของการรับรองคุณวุฒิ บอก
วาถาจะเรียนในบานตองมีวุฒ ิ และการจดทะเบียนหากจัดการศึกษาในบาน ผมอยากให
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เปน ผมยอมรับตัวน้ี แตตองใจกวางขวางหนอย คือการเรียนตามอัธยาศัย ครูผูสอนอาจ
จะเปนพอแมเอง สมมติพอแมเขามีรานขายอาหารไทยแลวพอแมไมไดเรียนปริญญา
อะไร แตลูกท ําอาหารตามพอแม ก็เกงขึ้นมาได ปญหานั้นจะตองเอาพอแมเขามาสอบ
ประกาศนียบัตรเพ่ือจะเปนครูหรือเปลา หรือเพียงแตวาเพราะเหตุเขามีภัตตาคารอาหาร
ขนาด 4 ดาว ซึ่งมหาวิทยาลัยไหนก็สูไมไดแลว ยังจะเอาอะไรไปวัดเขา ผมอยากรู 
มหาวิทยาลัยไหนที่สอนคนใหทํ าอาหารได 4 ดาว ตองเปนการยอมรับแบบน้ี           
จดทะเบียนได แตตองมีการยอมรับสภาพบางอยางของเขา เรื่องของการที่มีวินัย ใหหยุด
เรียน หรือไลออก ประเด็นที่ตั้งไวอยางนั้น ผมเรียนวาประชาธิปไตยนอกจากจะเคารพ
มนุษย ตองเคารพที่วามนุษยมีโอกาสปรับตัวได เด็กวัยเทาไรก็แลวแต ทํ าผิดพลาดอยาง
ไรก็แลวแตเขายังมีโอกาสกลับมาทดแทน ชดเชย มาเขาเรียนอะไรก็ได เพราะฉะน้ันเปน
โรงเรียนในระบบ Rehabilitation นักเรียน ถาเราบอกเขาวาเรียนมัธยม 3 คุณจะตองได
คะแนนเทาน้ี ถาไมไดคุณตองออก ผมเห็นดวย แตเมื่อออกแลวตองมีระบบอื่นที่จะให
เขาไดฟนฟูตัวเอง และเมื่อเด็กกลับใจขึ้นมาอยากมาเรียนม.4 ใหมก็ตองใหเขา และมา
สอบม.4 ใหม ตกอีก ออกอีก แลวกลับเขาไปใหม โรงเรียนแบบนี้มีมาก ยกตัวอยางที่
ผมเห็นท่ีเยอรมันชัดเจน เขายอมรับวาโรงเรียนเขาตองมีมาตรฐานไมใชวาเรียนแบบไทย 
สอบตกไมได ตองเลื่อนไปเรื่อย ๆ ครูตองไปสอนพิเศษใหสอบได  ถาฉลาดกวานั้นเรื่อง
อะไรจะสอนพิเศษ  ใหไดไปเลย ของเขาไมมีอยางนั้น ตกเปนตก ตกก็ออกไป กลับเขา
มาใหม มีตลอดเวลา ตลอดชีวิต เอาอยางนี้ไดไหม เขียนไปในลักษณะน้ันไดไหม ออก
ได แตตองกลับเขามาได อยูในตารางที ่5 ตารางที่ 6 มีสิ่งที่ขาดไป ที่วารายละเอียดของ
กฎหมายที่วาจะใหเขาเรียนอะไร ส่ิงที่เราจะยอมรับกันไดคือใหเรียนที่เกี่ยวกับส่ิงแวด
ลอม เร่ืองคุณธรรม จรรยา ศาสนา เรื่องวัฒนธรรมในนี้ผมไมเห็นซักตัวเดียว มีหรือ
เปลายังไมเห็นซักคํ าเดียว

ตารางที่ 7 เร่ืองของผูบริหาร แตในกฎหมายการศึกษา และสิ่งที่ทาน
กํ าลังรางอยูก็ตาม อยาลืมวารางไปรางมาอยาใหขัดกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญบอกวา
การกระจายอํ านาจนั้น หนวยการปกครองทองถิ่นทุกชนิด ผมเรียนวาเขตการศึกษาเปน
การปกครองทองถ่ินชนิดหน่ึง จะตองมีสภาที่มาจากการเลือกตั้ง จะมีผูบริหารซ่ึงมาจาก
การเลือกตั้งหรือผูที่สภาเขาคัดเลือกขึ้นไป เพราะฉะน้ันไมใชศึกษาธิการจังหวัดจะกลาย
มาเปนศึกษาเขตไมได อยางเกงก็เปนเลขาธิการสํ านักงานการศึกษาเขตประจํ าจังหวัดนั้น
เทาน้ัน คือในสวนของงานประจํ า แตวาผูที่เขาจะตัดสินนโยบายคือสภา และคณะผู
บริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง หรือซึ่งสภาเขาเลือกมา อยาลืมตรงนี้ สภาที่ปรึกษา
โรงเรียนหรือสภาสถานศึกษาทั้งหลาย ผมอยากเรียนวาจะตองมีอํ านาจหนาที่มากพอ  
ผลสุดทายเขาเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงตอสถานศึกษาน้ัน ๆ ในตางประเทศหลาย
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ประเทศท่ีผมคุนเคย การจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานเทาเทียมกัน ก็ยากมาก แตใครจะ
เปนคนวินิจฉัยเขาก็ใหสภาที่ปรึกษาของโรงเรียนหรือสมาคมของโรงเรียนเปนคนวินิจฉัย 
วาโรงเรียนของเขาสูโรงเรียนอื่นไดไหม ถาโรงเรียนของเขาสูโรงเรียนอื่นไมได ปลดครูท้ัง
ชุด ผมยกตัวอยางเรื่องจริง ที่เยอรมันโรงเรียนตาง ๆ ของเขาโดยเฉลี่ยแลวโรงเรียนนี้
ออนกวาโรงเรียนอื่นทั้งหมด เขาขอยายครูทั้งหมด  ถาคุณท ําอยางนี้ได การที่ไปแยงโรง
เรียนกันก็ไมเกิดข้ึน เพราะโรงเรียนทุกโรงเรียนใกลเคียงกัน เวลาน้ีเทาที่ผมทราบรัฐ         
นิวยอรคพยายามทํ าแลว แตที่แน ๆ คือรัฐอินเดียนาทํ าแลว ประกันไดวา Public School 
เบอร 1 เบอร 2 ถึงเบอร 200 คุณภาพเทากัน เพราะพอแมเขาไมยอม อันน้ีท่ีจะเปนตัว
คุมมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง ไมใชใหศึกษาเขตเปนคนไปปลดครูหรือยายครู แต
ใหสมาคมของเขาเองวินิจฉัย  ตารางที่ 8 มีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบใจที่สุด และผมไดวิจารณ
ไวแลว คือเร่ืองนิยามคํ าศัพท ในกฎหมายการศึกษาใชศัพทหละหลวมมากเหลือเกิน 
เฉพาะเร่ืองกฎหมายการศึกษาแหงชาติ ขอใหมีคณะกรรมการชุดหน่ึงพิจารณาวางคํ า
ศัพทนิยาม คือนิยามที่ใหไวในกฎหมายนอยไป ในบทความของผมยกตัวอยางให
ประมาณ 10 กวาคํ าที่ใชแลวมันไมเสมอกัน คือคํ าเดียวกันใชในที่ตาง ๆ คนละความ
หมาย เรื่องนี้ตองแก ถาจะเขียนกฎหมายใหม ตองมีบทนิยามศัพทหรือคํ าอธิบายเพิ่ม
เติมทายพระราชบัญญัติ

กฎหมายฉบับน้ีควรจะออกหรือไมตองไปดูชองวางวาจํ าเปนจะตองออก
ไหม เพราะเหตุที่วากฎหมายการศึกษาแหงชาติออกไปมากแลว เปนไปไดไหมวาในบาง
กรณีจะออกเปนพระราชกฤษฎีกา เพราะกฎหมายการศึกษาแหงชาติเปนพระราชบัญญัติ 
แลวไปบอกวาเขาออกกฎกระทรวงได ตรงกลางคือพระราชกฤษฎีกายังไมไดเขียนไวเลย
วาใหออกพระราชกฤษฎีกาได เพราะฉะน้ันสวนเบ็ดเตล็ดแตละสวนอาจจะออกเปนพระ
ราชกฤษฎีกา หรือถาจะเขียนใหมก็ไมวาแตอยาใหไปกระเทือนสวนอื่น เพราะวา
กฎหมายการศึกษาผมเรียนแลววามีกฎหมายตองออก 11-12 ฉบับ มีกองทุนที่จะตอง
ตั้งอีก 11-12 กองทุน ซึ่งจะตองเปนกฎหมายของมันเอง หรือจะแกกฎหมายอื่น

ผูดํ าเนินการอภิปราย
กราบขอบพระคุณทานอาจารยอมร ทานพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา

ของอินเดียนา ถาทานผูใดสนใจวันจันทรหนา ทีมของ College  of Education  ที่อินเดีย
นา ซึ่งเพื่อนอาจารยอมรจะมาคุยกับเราเรื่องนี้บาย 2 โมงหองกํ าแหง สกศ.  ซักตัวตอตัว
ไดวาที่นั่นเขาท ําอะไรไปแลวบาง
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คุณสุภัทรา  เรณางกูร
ดิฉันไดทํ ารายการวิทยุ รายการการศึกษาไทยรวมใจคิด ออกอากาศทุก

วันเสาร เวลาบาย 2 ถึง บาย 3 ที่ AM 1350 รายการที่ทํ าเราจะรับปญหาเกี่ยวกับการ
ศึกษาที่ทางประชาชนไดโทร.เขามารวมในรายการมากมาย ปญหาที่ประชาชนอยากจะ
ทราบเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เขาไมเขาใจหลาย ๆ เรื่อง   เชน วิชาที่เรียนรู 
ทานผูปกครองหลายทานไดพูดวาการเรียนมากไปไหม หนังสือมากไปไหม เพราะลูกเล็ก 
ๆ แค ป.1 ตองแบกหนังสือที่หนักมาก การใชในการเรียนจริง ๆใชแคหนา 2 หนา แต
เด็กแบกหนัก ถาเด็กไมเอาหนังสือมาโรงเรียน ครูใชวิธีการตี ทองหนังสือไมไดถูกตี ไป
โรงเรียนชาถูกตี จนเด็กบอกวาไมอยากไปแลว เพราะวาไปแลวมีความรูสึกวาตัวเองถูก
ทํ ารายตลอดเวลา ครูบางทานใชคํ าพูดที่รุนแรงมาก ใชคํ าพูดที่ไมไพเราะกับเด็ก ทํ าให
เด็กเกิดความรูสึกวาที่บานและโรงเรียนตางกันมาก ผูปกครองตองคุยกับเด็กวาลูกอดทน
นะ เพราะวาแมไมมีเงินสงลูกเรียนเอกชน มิฉะน้ันลูกก็ไมไดเรียนหนังสือ ตองอดทน 
ถามเด็กวาถูกตีเจ็บไหม เจ็บคะ หนูตองอดทน ปญหานี้เกิดขึ้นมาก ในโรงเรียนเอกชน 
ไมใชวาปญหานี้ไมเกิด โรงเรียนมีชื่อเสียงดวย ครูก็ตีอีก ผูปกครองไมอยากใหเรียนก็
ยายไป เพราะท่ีน่ีตองใชวิธีน้ี ตีเด็กแลวเด็กจะไดดี ถาดร.อมร ไมรูจะเอาลูกเรียนที่ไหน 
โรงเรียนดีท่ีสุดคือเรียนนานาชาติ สอนเด็กใหมีความคิด จะมีดาราหลาย ๆ  ทานนํ าลูก
เขาโรงเรียนนานาชาติ เพราะวาเขารูวาลูกเขาปลอดภัย แตคาเลาเรียนสูงมาก ผูท่ีรักลูก
ทุก ๆ ทานก็อยากใหเรียนโรงเรียนนานาชาติหมด แตไมมีปญญาสง ฟงดูแลวปญหาที่
เกิดข้ึนสะทอนความรูสึกของเด็กที่เกิดความรูสึกวาเขาโดนถูกท ําราย เมื่อโตเปนผูใหญ
ข้ึนมา ถาโดนถูกกดดันเรื่องทางความคิด คํ าพูด เขาจะเปนผูใหญท่ีไมกลาพูด ไมกลาคิด 
พอเขาประชุมผูใหญเวลานี้ก็เหมือนกันหมด เขาประชุมบอกวามีปญหาไหม ไมมี แต
ออกนอกหองประชุมปญหาเต็มหมด กวาจะแกปญหาไดก็สายเกินไปเสียแลว ยังมีอีก
หลายบริษัทที่เจอปญหานี้มากมาย พนักงานไมกลาพูด ไมกลาทํ าอะไร ถาทนไมไหว      
จริง ๆ ก็ลาออก เสียคนดี ๆ ไปมาก เหมือนเด็กที่มีความคิดมีความสามารถไมอยากพูด 
พูดนอยลง ๆ  จนไมพูดเลย ในสังคมที่เด็กกลาพูดมาก ๆ จะมองเด็กที่ไมกลาพูดวาเขา
เศรา เขามีความกดดันที่โรงเรียนมาหรือเปลา บางทีเขามีความกดดันที่บานแลว พอแม
ชอบตีเขา สอบไมได พอแมไมมีเวลาดูแล พอไปถึงโรงเรียน ถูกโดนตีอีก สรุปแลวชีวิต
เขาถูกโดนท ําราย จะแกปญหานี้ไดอยางไร  ไมเรียวมีขายที่คุรุสภา อยากทราบวาจะแก
ปญหานี้ไดอยางไร ไมทราบกฎหมายจะมีการยกเลิกการใชไมเรียวหรือเปลา การเรียนรู
ดวยตนเอง ซึ่งตรงนี้มีผูปกครองหลายทานที่ลูกถูกทํ าราย อยากจะเรียนรูดวยตัวเอง จะมี
มาตรการอยางไร จะใหลูกสอบเทียบไดต้ังแตช้ันประถม  การเรียน กศน. ประถมเรียน
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ได ปจจุบันไมได ไดช้ัน ม.1 ข้ึนไป การแกปญหาตรงนี้ อยากใหแจงใหทราบ จะได
บันทึกไปแจงในรายการของเราดวย

คุณยุทธชัย  เฉลิมชัย
เปนผูประสานงานของกลุมปญญากร ซ่ึงเปนกลุมครอบครัวท่ีมีความต้ัง

ใจวา จะทํ าการศึกษาแบบที่บาน โรงเรียนที่บาน คิดวากลุมอยางพวกเราเปนพอแม
ประเภทกลุมที ่3  ทาน ส.ส. บอกวามีพอแมอยู 2  กลุม ของเราเปนกลุมที ่ 3 หรือ 4 
เปนกลุมที่เขาใจหาโรงเรียนใหลูกได ไมเกิดความสับสน และไมไดเปนกลุมพอแมที่จะลา
ออกจากความเปนไทยดวยการเอาลูกไปเขาโรงเรียนนานาชาติ หาโรงเรียนใหลูกไดโดย
พยายามท ําโรงเรียนของเราขึ้นมาเอง ดวยความรับผิดชอบท่ีวาน่ันคือลูกของเราจริง ๆ 
ไมไดไปชี้นิ้วใหใครมาจัดการลูกเราแทนตัวของเราที่เปนพอแม ผมคิดวากลุมพอแมพวก
นี้มีจ ํานวนมากขึ้นทุกทีในสังคมไทย นาที่จะไดรับความดูแลสนับสนุนจากทุกฝายตามสม
ควร

ผมสนใจตองานวิจัยช้ินน้ีมาก ตรงที่มีขอสังเกตในงานวิจัยวาความจริง
เรื่องดี ๆ เปนตนวาการใหประชาชนมีสวนรวมหรือการรับรองในสิทธิการจัดการศึกษา
ของพอแมไดเคยมีอยูแลวในกฎหมายของไทย แลวก็สูญหายไป ยังมีขอสังเกตของผูวิจัย
บอกวาที่สูญหายไปสาเหตุเปนเพราะที่งานวิจัยใชคํ าวา รัฐเขาไปจัดการมากเกินไป 
เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนั้นผมคิดวา ถาหากจะมีการทํ ากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานข้ึนมาใหมอีกฉบับหนึ่ง ทํ าอยางไรถึงจะใหขอสังเกตตรงนี้ ปญหาเหลานี้ไมไป
เกิดข้ึนในกฎหมายข้ันพ้ืนฐานฉบับใหมอีก นั่นคือการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะออกมา คงจะ
ตองเปนกฎหมายที่เปดใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริง ขณะเดียวกันก็รับรอง
สิทธิเสรีภาพในการเลือกรูปแบบการจัดการศึกษา หรือจัดการศึกษาดวยตัวเองของ       
พอแมผูปกครองไดอยางเต็มที ่ซึ่งตรงนี้ผมรูสึกวาพอลงรายละเอียดไปในงานวิจัยมาเปน 
ขอเสนอแนะตาง ๆ ในกฎหมายที่จะออกมาใหมยังไมคอยมีความชัดเจนเทาไร ทํ าอยาง
ไรเราถึงจะไมเผลอสติ ทํ าอยางไรรัฐถึงไมเขาไปจัดการมากเกินไปอีกในกฎหมายการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับใหม ผมมีขอสมมุติฐานของตัวเองวา มีวิธีเดียวเทานั้นที่จะท ําให
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับใหมไมเผลอสติไปอีก คงไมสามารถใหหนวยงานหรือใหภาค
รัฐเทาน้ันที่เปนผูยกรางกฎหมายฉบับน้ี กระบวนการในการยกรางกฎหมายฉบับน้ีจะ
ตองเปนกระบวนการท่ีมีสวนรวมของประชาชน ของพอแมผูปกครองต้ังแตตน ไมใชราง
แลวออกมาจัดประชุมสัมมนาทํ านองวาเปนการประชาพิจารณ แตจะตองเร่ิมต้ังแต
กระบวนการรางเลยวาท ําอยางไรจะใหมีสวนรวมตั้งแตตรงนั้น ถาขืนใหภาครัฐ กศน.ราง
จะกังวลวา กศน.จะอยูตรงไหน อะไรจะสูญหายไปบางในเชิงอ ํานาจ สปช.ราง จะใหสปช.
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อยูตรงไหน อะไรจะสูญหายไปบางในอํ านาจของ สปช.  มีทางเดียวเทานั้นคือเปน
กระบวนการรางท่ีมีสวนรวมต้ังแตตนของพอแมและของภาคประชาชน

ที่บอกวากฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน คงจะหมายถึง พ.ร.บ.ฉบับใหม 
หรืออาจจะเปนพระราชกฤษฎีกา แตวาถาเราไปดูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
มาตรา 16 ผมขออาง เพราะไมมีใครพูดถึง จะเห็นวามาตรา 16 พูดไวชัดเจนวาการ
ศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาและใน
วรรคที่สองบอกวาการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการศึกษาที่จัดไมนอยกวา 12 ป 
กับระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไปตามท่ี
กํ าหนดในกฎกระทรวง เหมือนกับชัดเจนวาใหเปนกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวยังมีในวรรคที่ส่ีที่พูดถึงเร่ืองการเทียบโอนระหวางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งจะมาเทียบโอนกับการศึกษาพ้ืนฐานในระบบ 
ใหกํ าหนดไวในกฎกระทรวงเชนเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 16 
วรรคสอง และวรรคส่ี เปนมาตราที่ไดรับการก ําหนดไวในบทเฉพาะกาลอยางชัดเจนเลย 
วาจะตองทํ าใหแลวเสร็จภายใน 1 ป จะตองใหมาตรา 16 วรรคสองและวรรคส่ีเสร็จ 
หมายความวาในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเทียบโอนระหวาง
การศึกษานอกระบบในระบบและอัธยาศัยจะตองเสร็จภายใน 1 ป โดยการก ําหนดเปน
กฎกระทรวง ผมไมแนใจวาถาหากจะมีการทํ ากฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นมาใหม 
ออกมาเปนรูปของ พ.ร.บ. มีความเปนไปไดหรือไมที่จะไปออกใหเสร็จภายใน 1 ป และ
ขัดแยงกับการที่มาตรา 16 กับบทเฉพาะกาลก ําหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติหรือ
ไม ถาหากทํ าเปนกฎกระทรวงที่นาจะออกไดรวดเร็วกวา ออกมากอน สวนจะไปทํ าพ.ร.
บ.การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอีกหรือไมเปนอีกประเด็นหน่ึง

มีอีกมาตราหน่ึงที่นาจะเกี่ยวพัน คือมาตรา 12 ท่ีใหสิทธิ บุคคล             
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน สถาบันศาสนา สถาบันทางสังคมทั้งหลาย มีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดและในน้ีก็กํ าหนดเหมือนกันวาตองใหเปนไปในตาม 
กฎกระทรวง ผมในฐานะพอแมท่ีมีความสนใจอยากจะจัดการศึกษาของครอบครัวข้ึนมา
ก็เร่ิมลังเลไมแนใจวาผมจะสามารถดํ าเนินการจัดการศึกษาไดหรือไมภายในปการศึกษา
หนา เพราะกฎกระทรวงตามมาตรา 12 ไมไดระบุไวในบทเฉพาะกาลวาจะแลวเสร็จ        
เมื่อไร อาจจะกลายเปนภายใน 5 ปก็ได ตามที่ผมเขาใจถาหากกฎกระทรวงยังไมออก 
มาตรา 12 ก็ยังไมมีผลบังคับใชแตอยางใดเลย ถาในฐานะเปนพอแมในกลุมที ่ 3 หรือ       
ที ่ 4 บางทีก็เปนความหวังทางออกเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในสังคมไทย ผมวารัฐนาจะ
ใหความสนใจวาทํ าอยางไรถึงจะผลักดันใหกฎกระทรวงตามมาตรา 12 หรือ            
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กฎกระทรวงตามมาตรา 16 วรรคสองและวรรคส่ี เกิดข้ึนมีผลบังคับใชไดจริง ภายในป
การศึกษา 2543 ก็อยากจะฝากไวสํ าหรับทานผูรับผิดชอบชวยกรุณาผลักดัน

ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ
เห็นดวยวาคงตองรีบทํ าเรื่องนี้ กระแสพอแมคอนขางจะมาแรง พูดถึง

ประเด็นปลีกยอยวาในกฎกระทรวงที่ออกมาในเรื่อง Home School ตองไปแตะหลาย
เรื่องในรายงานที่ท ําใหสภาการศึกษา มี 4-5 เรื่อง เชน เรื่องการจดทะเบียน ยกตัวอยาง
บางประเทศ เขาใชวิธีจดทะเบียนกับโรงเรียนใกลบาน แตไปกับระบบท่ีรัฐมี Subsidy ให
โรงเรียนดวย เงินตอหัวที่ใหโรงเรียนแค 1 ใน 4 สํ าหรับเด็กที่เรียน Home School  เพื่อ
เปนคาใชจายที่โรงเรียนจะไปจายใหครูพ่ีเล้ียง อนุญาตใหมาใชหองสมุดโรงเรียนได           
ใชศูนยคอมพิวเตอรได มารวมกิจกรรมเนตรนารี ลูกเสือได ประการที่ 2 เร่ือง 
Minimum Requirement อาจจะเปนเรื่องใหญ พอแมมาชวยพูดเรื่องนี ้ พอแมตองม ี        
คุณวุฒิแคไหน ที่ศึกษามา มีตั้งแตไมก ําหนดอะไรเลย ไปถึงจบปริญญาตรี ขึ้นอยูกับ
ปรัชญาแนวคิดดวย  เรื่องนิเทศตามบาน ใหครูพ่ีเล้ียงไปคุยดวย 2 เดือนตอคร้ัง ตรงน้ี
เปนมาตรการสนับสนุนมากกวาไปควบคุม เร่ืองบทบาทของรัฐเอง จะมี List ของ
เอกสารตํ ารา สื่อที่รับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการใหพอแมหรือเปลา เรื่องการวัดผล 
จะสอบปเวนป สอบทุกป โยงเขาไปสูเรื่องการสอบเทียบ กลับเขาสูระบบไดหรือเปลา 
ตรงน้ีไมใชเฉพาะประถม มัธยม อาจจะโยงไปถึงเด็ก Home School ในระยะยาวเขา
มหาวิทยาลัยดวย … จะตองคิดกัน

เร่ืองกฎหมายปฏิรูป ผมดีใจมากไมมียุคไหนที่เราร่ํ ารวยขอมูลทางการ
ศึกษาเทายุคนี้ ตองขอบคุณสภาการศึกษา อาจารยกมลก็เปนจุดเริ่มตนที่ใหความรูเรื่อง
การใชกฎหมายไปเรียกในสิ่งที่ตองการออกมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน อานรายงานชิ้นนี้
แลวเหมือนมีความรูสึกถูกยิงดวยกระสุนลูกซองเบอร 12 พรุนไปหมด ขอมูลเยอะมาก 
ดีมาก ในตอนทายใหเปนลูกโดดมากขึ้น หรือมีมาตรการทางกฎหมายอะไรหรือเปลาที่
จะดึงเอาเรื่องบางเรื่องมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐานได เชนเร่ืองครู  เรื่องหลักสูตร อยาง
เร่ืองครูที่จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาจจะไปถึงขั้นที่มีกฎระเบียบออกมาวาใหครู
ไปสะสมเครดิตของการฝกอบรม แลวเอาเครดิตเหลาน้ีไปขอตอใบประกอบวิชาชีพ เพื่อ
บังคับวาเขาตองพัฒนาตนเองตอเน่ือง ไมใหเขามองวาการสอบใบประกอบวิชาชีพจะ
เปนการพิพากษาคน แตมันเปนการพัฒนาคน หรือในเรื่องการศึกษาตอเนื่องที่คอนขาง
นอยสํ าหรับผูใหญในการเรียนรูในระดับข้ันพ้ืนฐานมีมาตรการทางกฎหมายอะไรที่จะ
เรียกเอาลักษณะ Life Long Learning ออกมาใหเปนรูปธรรม ในหลาย ๆ ประเทศ           
ในอเมริกาหลายรัฐก็มีเรื่องนี้ หรือในเรื่องเทคโนโลยี จะมีกฎระเบียบอะไรออกมา เชน 
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บางทีรัฐออกมาเลยวาตองม ี Matching Fund ใหสํ าหรับเขตที่มีการลงทุนเรื่อง IT เรื่อง
การศึกษาคอนขางสูง รัฐจะมีเงินบางสวนสมทบให แมแตเรื่องอบรมครูบางรัฐก ําหนดไป
เลยการสอบใบประกอบวิชาชีพ 20-30% ตองลงไปที่ Training เรื่อง IT เปนตน บางรัฐ
กํ าหนดดวยซ้ํ าวายุคนี้ตองมี Technology Coordinator ประจํ าโรงเรียน กํ าหนดเปน
Mandate ไปเลย เพื่อใหแนใจวามีคนดูแลเรื่อง IT เพื่อการศึกษาจริง ๆ เปนประเด็นท่ี
ฝากอาจารยกมล ขมวดเปนลูกโดดออกมาวาจะใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือเรียกบาง
อยางออกมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดหรือไม

เรื่องสุดทายเรื่อง Innovation  พูดเรื่องออกกฎระเบียบ จริง ๆ โดย
เจตนารมณเราอยากจะเห็นการศึกษาที่หลากหลาย มีเสรีภาพ หลักสูตรสมัยใหมซ่ึงจะ
ตองยืดหยุนและมีแปลกมาก ๆ ข้ึน เปนอะไรตาง ๆ อาจจะตองคิดวาจะประยุกตกฎเดิม
อะไรดวยท่ีจํ ากัดเรื่อง Innovation คือวาเรื่องการวิจัย ดีใจมากวาเรามาพูดถึงเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงบนฐานวิจัยมากขึ้น อยากเรียนวาในระยะตอไป ผมคิดวาเรามีองคความรู
เ ร่ืองการปฏิรูปจากนอกประเทศคอนขางมาก เราทํ า Document Research                 
ดูประสบการณตางประเทศ ตอนนี้ผมคิดวาตอใหมีกฎหมายแมกฎหมายลูกออกมาแลว 
มันมีงานอะไรตอเน่ืองแนนอนที่จะดูวาแลวพอมาดูในบานเราเอง โดยภูมิปญญาไทย 
โดยลักษณะการเรียนรูแบบไทย ชุมชนไทย โดยเงื่อนไขขอจํ ากัดแบบไทย เราจะตองปรับ
ไปในเสนทางการปฏิรูปอะไรบาง อาจจะเปนอีกมิติของการวิจัยตอเนื่อง ขอ เรียนฝาก
ทางสภาการศึกษาดวย

ดร. ชัยณรงค   มณเฑียรวิเชียรฉาย
ผมนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติ ขอบพระคุณทานอาจารยดร.กมลเปน

อยางสูง ผมอานงานวิจัยตรงน้ีโดยพยายามมุงเนนไปสูจุดที่ถือวาเปนจุดใหมในพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ คํ าวาจุดใหมคือ หลายส่ิงหลายอยางในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ           
ที่ตองการใหเราจัดการศึกษานั้น ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ยกตัวอยางเชน หมวดการจัดการ
เรียนการสอน ดูเหมือนกับวามีอยูแลว แตจริง ๆ ไมใช ทุกมาตราก ําลังตองการสิ่งใหม
ทั้งนั้น ผมพยายามไปอานในงานวิจัยตัวนี้วาที่อื่น ๆ เขาท ําอยางไรเพื่อใหเกิดสิ่งนั้น ๆ 
ข้ึนมาได  และตรงนี้เองผมคิดวาอยากจะพยายามท ําอีกชั้นหนึ่งถาเปนไปไดวาสิ่งใหม ๆ 
ที่พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติเรียกรองนั้น ที่อื่นเขาท ําอยางไรเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตรงนั้น 
ไดยินเกี่ยวกับเรื่อง Home School  ตรงนี้ก็เหมือนกัน ทํ าอยางไร เพราะเปนส่ิงใหม   
มาก ๆ อานของออสเตรเลีย เปนประเทศที่กวางใหญและการศึกษาเขาตองอาศัย Home 
School สูงมาก ทํ าอยางไรถึงจะทํ าไดดีและทํ าไดสํ าเร็จและตรงนี้เองอยากใหลงละเอียด 
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และผมเชื่อวาลงละเอียด เวลาดึงมาในสาระที่ส ําคัญตรงน้ี อาจจะขาดหายไปบาง อาจท ํา
ใหเรายังไมซาบซึ้งเทาที่ควร

เร่ืองของครูเปนเร่ืองหนักใจ เมื่อครูน้ีดีใจที่เห็นไมเรียว นึกถึงทาน
อาจารยดร.อมร พูดถึง บางแหงขอเลยวาปลดครูทั้งโรงเรียน จริง ๆ แลว โรงเรียนนานา
ชาติทํ าไดดี ผูปกครองอยากสงลูกไป เพราะครูไดเงินเดือนสูง เฉล่ียแลวไดคนละ 7-8 
หมื่นบาท ถาครูไดประมาณนั้น หรือแมแตคร่ึงเดียวผมเขาใจวาไมเรียวก็ไมตองการ          
จะอุทิศจะทุมเทใหไดเต็มที ่ในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติบอกวาตองการใหวิชาชีพครูเปน
วิชาชีพช้ันสูง Define ตัวน้ีดี ๆ และพยายามท ําครูไปสูจุดน้ัน เพราะครูจะเปนตัวแปรท่ี
สํ าคัญสูงมากที่จะท ําใหหลายสิ่งหลายอยางที่เราฝนไวในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติเกิดขึ้น
มาได จริง ๆ แลวทํ าอยางไรใหกฎหมายตัวนี้ออกมาตรงนี้ถาไปเจอการศึกษาที่ไหน           
โรงเรียนไหนก็ตามที่ไมดี บางทีไมใชครูเสมอไป เปนผูบริหารสถานศึกษา และถาหากวา
เจอแนชัด กรุณาอยายาย แตตองปลด เพราะยายไป โรงเรียนที่ถูกยายไปซวยเลย ตรงน้ี
เองที่ผมคิดวาส ําคัญมาก สิ่งเหลานี้ที่อยากดูวาในประเทศตาง ๆ เขาท ําตรงน้ี เขาท ํา
อยางไรเราจะไดใสเอาไวได ในแงของการทํ าขอมูลตรงนี้ไมทราบวามีโอกาสไดปรับหรือ
ทํ าเพิ่มเติมตรงไหนอีก อยากรูจักประเทศที่เขาก ําลังปรับแบบเราจากการศึกษา 6 ป 
แลวเริ่มมีการศึกษาพื้นฐาน 12 ป เขามองอยางไรแบบไหน เราสามารถศึกษาจากเขา
ตรงน้ีไดไหม หรือประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมแบบไทยเราอยางนี้ เพื่อวาเราจะ
ไดเรียนรูไดมากกวา 7 ประเทศที่เราไดยกเปนตัวอยางมา แลว ประเทศเหลานั้นไมวาจะ 
7 ประเทศน้ี หรือเพิ่มเติมใหม มีปรัชญามีจุดมุงหมายมีหลักการในการจัดการศึกษาใน
มาตรา 6 และมาตรา 7 ที่อาจารยศรีราชาไดพูด เหมือนกับเราหรือเปลา เพราะการ
เหมือนจะท ําใหเราสามารถเรียนรูไดดีมากขึ้น ผมคิดวาขอแคน้ี

แตยังไมอิ่มใจในเรื่องของเอกชน บังเอิญไดสัมผัสและมีการพูดนิดหนอย
ในน้ัน อยากจะเรียนรูวาในแตละประเทศเขามองการศึกษาเอกชนอยางไร ฝนเหลือเกิน
อยากจะเห็นวาในกฎหมายพ้ืนฐานน้ีใหเอกชนเปนตัวนํ าดานการศึกษาเพราะมีความ
คลองตัว ใชความคลองตัวใหเปนประโยชนกับการศึกษาของชาติ ใหม ี Innovation          
ตาง ๆ ออกมาใหเต็มที่เพื่อวาการศึกษาของชาติจะไดอาศัยความคลองตัวนั้นเปนทิศทาง
ในการกํ าหนดเพ่ือสรางความเจริญกาวหนาใหการศึกษาของชาติตอไป กรุณาอยามอง
เอกชนเปนฝายจัดการศึกษาเพื่อมุงหาความรํ่ ารวยแตอยางเดียว แตขอใหมองเหมือนกับ
อีกบางประเทศวาการศึกษาเอกชนน้ันจะใหคุณภาพการศึกษาที่ดีที่เราจะสามารถเอาไป
ใชปรับปรุงการศึกษาสวนรวมและสวนใหญของชาติได
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ผูดํ าเนินการอภิปราย
ขอบคุณทานดร.ชัยณรงค อยากใหขอมูลวาหนวยงานจัดการศึกษาที่มี

ปญหาน้ัน ไมใชครูถูกไลออกทั้งโรงเรียน เขายึดกระทรวงศึกษาธิการมาทั้งกระทรวงก็มี 
คือท่ีมลรัฐเคนตักก้ี จัดการศึกษาลมเหลว เขายุบเลย ต้ังใหมวันรุงข้ึน เอาคนเกาออกไป
เกือบหมด

ครูประทีป  อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ
มูลนิธิดวงประทีป  ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยกมล สุดประเสริฐท่ี

ไดนํ าความรู รวมทั้งวิทยากรดวย ตลอดจนผูท่ีใหขอมูลทานอ่ืน ๆ ดวย …ดิฉันอยาก
เรียนถามทานดร.กมล เรื่องเหตุผลที่เลือก 7 ประเทศ มาทํ าการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายข้ันพ้ืนฐาน ดิฉันมองวาประเทศในเอเชียคอนขางจะนอยเกินไปถาดูจากสัดสวน 
มองวาการศึกษาวัฒนธรรมเปนปจจัยของการเปนเอกราช ถาหากพื้นที่ในสมองของเรา
ตกเปนทาสแลว ความคิดท่ีจะนํ าพาประเทศชาติใหหลุดพนภัยยาก ดิฉันมองประเด็นน้ี 
และเกี่ยวกับเรื่องค ําถามที่ใหมาเปนกระดาษในขอ 3 สาระบัญญัติดานควบคุมระเบียบ
วินัยของนักเรียน (โปรดดูภาคผนวก)  ประเด็นท่ีเรียง ๆ กันมาในขอ 7 อาจจะถูกบิด
เบือนไปในแงลบ ใชคํ าวาหาม ซึ่งคอนขางไปในทาง Negative หามมีการจัดตั้งและเปน
สมาชิกสมาคมลับ ไมทราบวาที่ไหนเขาทํ าบาง อาจจะม ี แตดิฉันวานาจะเปล่ียนคํ าพูด
ใหม เปนการสงเสริมใหต้ังเปนรูปชมรม สมาคมอยางเปดเผย ดิฉันวาเปนการกระตุนให
สังคมเราเกิดการรวมกลุมกัน รวมคิดรวมกันท ําตาง ๆ มากขึ้น ขอ 10 ในเรื่องการสอน
เกี่ยวกับโรคเอดส อยากใหเติมคํ าวาเพศสัมพันธเขาไปดวยไดไหม การสอนการควบคุม
อารมณความรูสึก สอนถึงเร่ืองความรับผิดชอบของครอบครัว

ผูดํ าเนินการอภิปราย
เพื่อความเขาใจ ทํ าไมเราเลือก 7 ประเทศน้ี เหตุผลคือ ประเทศเอเชีย

ของเราเขาก็มีระบบการศึกษาแตปญหาคือ ขอมูลที่เราไดสวนใหญเราไดจาก Website  
ประเทศในเอเชียจะไมคอยมีขอมูลที่เปนภาษาตางประเทศที่เราอานได เชน ประเทศจีน
แผนดินใหญ ตองหาคนมานั่งแปลอีกทีหนึ่ง

พ.ต.พิพัฒน  ศรพรหม
รูปแบบการศึกษาท ําใหผมเปนแบบน้ี อะไรคือเปนแบบน้ี คือเวลาที่ผม

ออกมายืนตรงน้ี ผมจะมีความรูสึกไมมั่นใจตัวเอง เพราะวาตอนผมเปนนักเรียน              
ผมถามอาจารยวาทํ าไมผมเปนอยางน้ี อาจารยบอกวาวันน้ีเธอจะลองภูมิอะไรฉัน         
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ในอดีตที่ผานมาผมจบวิศวะ และเขาไปอยูในกองทัพ ทํ างานดานวิจัยและพัฒนา           
มีปญหามากเร่ืองบุคลากร บุคลากรที่มีความรูความสามารถพรอมที่จะท ํางานกับเราได
ในเชิงวิชาการ ไมมี นักวิทยาศาสตร ในเมืองไทยปจจุบันไมถึง 5 คนท้ังประเทศ ที่มี
ความสามารถในระดับท่ีจะทํ างานกับเราได และหลายๆ  อยาง คือวา ผมมองเห็นวาที่
เราคิดอะไรเรามักจะตามอยางคนอื่นเขา เรามักจะเอาประเทศโนนมาเปนกรอบ ผมเอง
ไมไดผานการศึกษาจากตางประเทศมา ปริญญาตรีในประเทศไทย จบปริญญาโทในเมือง
ไทย บางคร้ังผมอาจจะเปนคนไมมีกรอบ แตในชวงเวลาที่ผานมาผมผานการส ํารวจ
มหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัยในเมืองไทย เพราะในขณะท่ีผมไดทํ างานวิจัย ผมได
รับการสอนจากทานอาจารยหลาย ๆ ทานวา บางวิชา บางสาขา บางแขนง มีคนบางคน
เทานั้นที่ทํ าได ใหหาคน ๆ นั้นมาท ํางานกับเรา สิ่งที่เราไปคือวา  เราไปดูวา เราเกิดภาพ  
ผมขอเลาเพราะวาตรงน้ันจะเปนจุดหน่ึงที่จะเปนประเด็นวาถาเราวางพ้ืนฐานทางการ
ศึกษาที่ดี ตรงน้ีจะเปนจุดตอไปหาจุดท่ีผมอยู  สิ่งที่ผมเจอกับแบบนักวิจัยพัฒนา มี 3 
อยาง คือ  1. นักวิจัยทางวิชาการ คือทํ างานวิจัยทางวิชาการจริง ๆ ไมสนใจอะไร ทํ างาน
หามรุงหามคํ่ า อยูกับหองวิจัย อยูกับวิชาการ 2. นักวิจัยทางการเมือง ไมไดท ํางานวิจัย 
ทํ าการเมืองอยางเดียว ทํ าอยางไรก็ไดใหไดผลประโยชนตรงน้ันมา 3. ผูแสวงหาผล
ประโยชนจากงานวิจัย เขาไมไดทํ า เขาแสวงหาผลประโยชนจากจุดที่เขาก ําลังยืนอยู น่ัน
คือความเปนจริงของบานเรา หลาย ๆ อยางที่เกิดขึ้น ยอนมาเรื่อย ๆ วาเกิดอะไรขึ้นกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกับคนที่จบออกมาแลวไมสามารถเขามาท ํางานกับเราได

ผมขอสรุป 2 ประเด็นคือ วา 1. เราไมเลียนแบบเขา เราศึกษาเขา 2. เรา
ไมมีเปาหมายชัดเจน เราไปเรื่อย ๆ เรายังไมรูวาเราวางการศึกษาเพื่อสังคม วางการ
ศึกษาเพื่อเปาหมายสุดทาย หรือวาประเทศไทยจะไปตรงไหน และไปทํ าไม ไปอยางไร

ผูดํ าเนินการอภิปราย
ในนามของทานอาจารยดร.กมล อาจารยสุนทร และในนามของสํ านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลาของทาน 
มารวมคุยกับเราในวันนี ้ ผมเรียนวา ยุคน้ีเปนยุคเปดเปนยุคของโอกาส เราอยากเห็น
ประเทศของเราเปนอยางไร คนไทยในอนาคตเปนอยางไร เราอาจจะขอความกรุณาวา
เลิกช้ีไปท่ีคนอ่ืนไดแลว เลิกชี้ไปที่นักการเมือง เลิกช้ีไปท่ีใครตอใคร ถาเรานั่งลงและเรา
ทํ ารวมกัน คนท้ังประเทศ เราสามารถสรางประเทศของเราได เหมือนกับที่หลาย ๆ 
ประเทศเขาท ํา ขอขอบคุณ ถาใครสนใจ เชิญทานมาเปนสมาชิกเครือขาย ถาทานใดที่
ตอบคํ าถามแลวไมจุใจ สามารถสงขอมูลตาง ๆ มาที่สํ านักงานฯ ไดตลอดเวลา

-----------------
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รายช่ือผูเขารวมประชุมทางวิชาการ
เรือ่ง  กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการปฏิรูปการศึกษาไทย

ประธานเปดการประชุม
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี

วิทยากร
ดร. กมล สุดประเสริฐ
ดร. ชุมพล พรประภา
รศ.ดร. ศรีราชา เจริญพานิช
ศ.ดร. อมร รักษาสัตย

ผูดํ าเนินการอภิปราย
ดร. รุง แกวแดง

ผูเขารวมประชุม
กนกพร   ถนอมกลิ่น สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
กฤตพล  เทียนสุวรรณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กองเกียรติ  สหวรรณางกูร สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
กอบสุข  อัตถิ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
กัลยา  ไผเกาะ (พ.ท.) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
กาญจนา  กองสุผล กรมการศาสนา
กาญจนา  สิงหสา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต
กาญจนา  เอกะวิภาต สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
กิตติ  จันศิริวานิชย หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
เก็จกนก  เอื้อวงศ กรมสามัญศึกษา
ขติยา  มหาจัน หนังสือพิมพไทยโพสต
ขนิษฐา  เทวินทรภักดี กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม
จริยา  ทัพพะกุล ณ อยุธยา กรมอาชีวศึกษา
จรีย  ศิราพันธ โรงเรียนประชานิเวศน
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จันทนกฤษณา  ผลวิวัฒน เครือขาย สกศ.
จันทิมา  โกญจนาท กรมศิลปากร
จํ าเนียร  จิตเสรีวงศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
จํ ารัสพร  สังขะทรัพย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
จินตนา ศักดิ์ภูอราม ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
จิราพร  สุวินทวงศ สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
จุฑารส  พลเสน สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
เจือจันทร  จงสถิตอยู สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ฉลวยลักษณ  สินประเสริฐ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
เฉลิมชัย  หาญกลา สถาบันราชภัฏเทพสตรี  ลพบุรี
ชอทิพย  ลิ้มเจริญ สํ านักงบประมาณ
ชัยณรงค  มณเฑียรวิเชียรฉาย มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
ชาญ  ตันติธรรมถาวร สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ชาติชาย  พงษศิริ (บาทหลวง) โรงเรียนปญจทรัพย
ชํ าน ิ ย่ิงวัฒนา สปจ. พัทลุง
ชินทัต  วิภาสธวัช สยช.
ชุมจิรา  เลาหบุตร โรงเรียนชุมชนวัดบางชัน
ชูชาติ  เชิงฉลาด สถาบันราชภัฏธนบุรี
ชูรัตน  ยามสุข กรมการจัดหางาน
เซ็น  แกวยศ กรมสามัญศึกษา
ณัฐนิภา  คุปรัตน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดวงเดือน  เทศวานิช สถาบันราชภัฏพระนคร
ดวงสุดา  เมืองวงษ กรมพัฒนาชุมชน
ดาว  มงคลสมัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดาวรุง  ชะระตี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ดิเรก  วรรณเศียร โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ตอศักดิ์  ประศาสนศิลป หนังสือพิมพมติชน
เตือนใจ  เจริญพงษ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ถนอม  อินทรก ําเนิด สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ทนงศักดิ์  หม่ืนหนู หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
ทิพยสุดา  สุเมธเสนีย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ธรรมนูญ  วิสัยจร สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
นงราม   เศรษฐพานิช สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
นภมณฑล  สิบหม่ืนเปยม สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
นันทิชา  ไวยนพ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
นิตยา  ภัสสรศิริ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิตยา  หลานไทย สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นิภา  กิตติเรืองชาญ ส ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ-

และสังคมแหงชาติ
นิราพร  เหลืองแจม สถานเลี้ยงเด็ก Baby Home
เนตรนิล  หนูชูแกว สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
บุญญศักดิ ์ ใจจงกิจ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
บุญเทียม  ศิริปญญา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
บุญม ี เณรยอด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บุญรอด  สิงหวัฒนาศรี สํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เบญจพร  แสงมีศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี
ประทีป  เชิดธรณินทร สมาคมครูโรงเรียนราษฎรแหงประเทศไทย
ประเทือง  เครือหงส กรมศิลปากร
ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์ กรมสามัญศึกษา
ประภาพรรณ  ไชยวงศ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ประภิน  วีระศิลป สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ประสิทธ์ิ  เขียวศรี สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
ประเสริญ  รัตนะรัต สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประเสริฐ  อินทรรักษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผานิต  วิมลรัตนปญญา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
พจนา  ธรรมรัตนพฤกษ กรมประชาสงเคราะห
พยนต  จันทรวิฑูรย บานรียนปญญากร
พร  พันธุโอสถ โรงเรียนวอลดอลฟปญโญทัย
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พรเทพ  รูแผน โรงเรียนวัดทํ าเลไทยโปรดสัตว  
พรสวรรค  วงษไกร สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
พระเจษฎา  สมาหิโต (สิงหรา) วดัเกาะ จังหวัดอางทอง
พร้ิมพราย  สุพโปฏก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
พร้ิมเพรา  บุญมหิทธิสุทธ์ิ กรมประชาสงเคราะห
พวงแกว  กิจธรรม โรงเรียนศรีสังวาลย
พัชรี  ผลานุรักษา กรมศิลปากร
พิจักษณ  ศิริพูนทรัพย สมาคมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
พิชัย  แกวสุวรรณ ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พิเชษฐ  อุไรวงศ สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
พิณสุดา  สิริธรังศรี สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
พิพัฒน  ศรพรหม (พ.ต.) บริษัท มิเลขเขี่ยม โมลเดด เคส ดิสทริบิวช่ัน-

ซีสเต็มท จํ ากัด
พิภพ  ธงไชย มลูนิธิเด็ก
เพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
โพยม  วรรณศิริ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ไพรัช  อรรถกามานนท สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ภาวิณีย  เจริญยิ่ง บริษัท มติชน จํ ากัด (มหาชน)
มณฑล  ฉายอรุณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มนูญ  สนเจริญ (บาทหลวง) โรงเรียนดอนบอสโก
มัณฑนา  ศรีขจรวุฒิศักด์ิ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ยุทธชัย  เฉลิมชัย มูลนิธิแสงอรุณ
ยุพิน  อุปการนาถ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ยุวดี  ศันสนียรัตน สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
รังสรรค  ทองทา คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
รัชนี  พ่ึงพาณิชยกุล สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
รุงเรือง  สุขาภิรมย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
เรวด ี พานิช สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
เรืองรัตน  วงศปราโมทย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ลดาวัลย  ชาติไทย (รตอ.หญิง) กองบัญชาการตํ ารวจตระเวนชายแดน
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เลขา  ปยะอัจฉริยะ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วรรณภา  เปล่ียนศรี สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วรรณรัตน  อิศริยพงศ สํ านักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
วลัยพร  แสงนภาบวร สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วชัรินทร  ปจเจกวิญูสกุล ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วัชรี  ฉิมมาแกว กรมศิลปากร
วัฒนา  พัชราวนิช สถาบันราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
วันดี  ทองใหญ ณ อยุธยา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วันทนีย  ไทยเที่ยง สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วัลลภัตม  ศรีทองสุข สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วารุณี  สุรนิวงศ สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วาสนา  ล้ีไพบูลย พิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึงไทย
วาสนา  อธิรัตนปญญา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วิชัย  วงศใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชิต  ตรงตอศักด์ิ กรมประชาสงเคราะห
วิเชียร  เกตุสิงห สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วิเชียร  สามารถ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วิพัฒน   อักษรชู สปจ. พัทลุง
วิมลลักษณ  ชูชาติ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
วิศิษฐ  ศรีวิชัยรัตน (ภราดา) โรงเรียนเซนตคาเบรียล
วิษณ ุ เอมประณีตร  พิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึงไทย
วิสิทธิ์  สนามชวด สํ านักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
วีรยุทธ  ชาติกาญจนี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
วีรวัฒน  วรรณศิริ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ศรีนอย  โพวาทอง สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ศานสนีย  ศิริชุมแสง สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ศิริ  วัฒนศิลป กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ศิริทัต  จันทนคราญ สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ศิวาพร  บุณยปรัตยุต สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศุภกิตต  จันทรกรานต สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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ศุภร  รัตนาวดี กรมศิลปากร
สมเกียรต ิ โสมาภา โรงเรียนโสมาภานุสสรณ
สมบัติ  คุรุพันธ กรมพลศึกษา
สมบูรณ  จงยอด กรมพลศึกษา
สมบูรณ  สาลี่ทอง กรมอนามัย
สมพงษ  ผุยสาธรรม สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สมลักษณ  คลองแคลว สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สมวุฒ ิ ศรีอ ําไพ สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สมาน  ชาติยานนท สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สวัสด์ิ  ภูทอง สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สาคร  อัฒจักร กรมการศาสนา
สํ าเร็จ  ประเสริฐสุข สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สิทธิรักษ  จันทรสวาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
สิรินธร  พวงกนก สํ านักงบประมาณ
สิริพร  ถาวโรฤทธ์ิ กรมประชาสงเคราะห
สืบแสง  พรหมบุญ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร
สุกัญญา  สันติพัฒนาชัย โรงเรียนราชวินิตมัธยม
สุทธิวรรณ  ตัญญพงศปรัชญ  หนังสือพิมพไทยรัฐ
สุนทร  สุนันทชัย ผูทรงคุณวุฒิ
สุนันท  อังเกิดโชค สํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สุนันทา  แกวจันทร กรมการจัดหางาน
สุนันทา  แสงทอง สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สุภัจฉรีย  จันทนา นิตยสารสานปฏิรูป
สุภัทร  พินธพัฒนกุล สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สุภัทรา  เรณางกูร สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย
สภุัทรา  เอื้อวงศ (นอ.หญิง) กรมการแพทยทหารเรือ
สุมน  อมรวิวัฒน  ราชบัณฑิตยสถาน
สุรกิจ  โปงท ํา สํ านักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง
สุรศักด์ิ  หลาบมาลา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สุรีพร  เจริญพานิช กรมการศึกษานอกโรงเรียน
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สุวิทย  ภาณุจารี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
หทัยรัตน  สังขศิลา หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
หัสยา  เธียรวิวัฒนนุกูล บานเรียนปญญากร
อมรวิชช  นาครทรรพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อรพรรณ  ออนเจริญ มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
อรวรรณ สํ าอางคญาติ หนังสือพิมพเดลินิวส
อรวรรณ  สุนทรชัย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
อรุณศรี  อนันตรศิริชัย กรมวิชาการ
อรุณี  สถานุพงษ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
อาจินต  ฟกทองพรรณ สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
อาณัติ  พงศสุวรรณ สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
อาทิตย  แดงพงษไพบูลย Home School
อาภัสสร  จันทรวิมล สมาคมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
อาภาพร  สุขาวงษ ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
อุคเรนทร  สุขนวล สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
อุทัย  บุญประเสริฐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อุษณีย  โพธิสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกชัย  ปนแกว แปซิฟค  คอรพอเรชั่น
เอกรินทร  ศิริวราศิลป สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
เอกลักษณ  ขํ าดี สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
เอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล สํ านักงบประมาณ
เอื้อจิตร  สมจิตตชอบ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
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นางรุงเรือง สุขาภิรมย ประธานคณะทํ างาน
นายโพยม วรรณศิริ รองประธานคณะทํ างาน
นางอรุณี สถานุพงษ
นางมัณฑนา ศรีขจรวุฒิศักดิ์
นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
นางกองเกียรติ สหวรรณางกูร
นางสาวอาภาพร สุขาวงษ
นายสมชาย บัวเล็ก
นายอุคเรนทร สุขนวล
นางกนกพร ถนอมกลิ่น
นางสาวประภิณ วีรศิลป
นายสมพงษ ผุยสาธรรม
นายดุสิต ทองสลวย
นายสาวสมลักษณ คลองแคลว
นายนภมณฑล สิบหมื่นเปยม
นางเนตรนิล หนูชูแกว
นางจุฑารส พลเสน

ผูจัดทํ ารายงานการประชุม
นางรุงเรือง สุขาภิรมย ที่ปรึกษา
นายสมชาย บัวเล็ก



โครงการประชุมทางวิชาการ
เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการปฏิรูปการศึกษาไทย

หลกัการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีบทบัญญัติในหลาย

มาตราก ําหนดใหหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการออกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จะตองจัดท ํากฎหมายเฉพาะเร่ืองใหสอดคลองกบัเจตนารมณของพระราชบัญญติัดังกลาว  
และเปนเคร่ืองมอืในการปฏิรูปการศกึษาไทย เพ่ือใหคนไทยไดรับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การศึกษาภาคบังคับ 9 ป เปนเรื่องหนึง่
ทีไ่ดมกีารบัญญตัไิว (มาตรา 17) เปนผลใหตองมกีารจัดท ํากฎหมายใหม ทดแทน             
พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523  ท่ีมีการบังคับใชอยูในปจจุบัน

เน่ืองจากความสํ าคัญของการออกกฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานดัง
กลาว สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ จึงไดท ําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศตางๆ ประกอบ
ดวยกฎหมายการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร                  
ออสเตรเลีย มาเลเซีย เดนมารก  รวมทั้งของประเทศไทย  ทํ าใหไดองคความรูที่มี         
คุณคาย่ิง และขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการชุดตาง ๆ กํ าลังจัดทํ า
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี ้  ดังน้ัน สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  จึงเห็น
ควรจัดประชุมทางวิชาการในคร้ังน้ี เพ่ือระดมความคิดเห็นของของบุคคลตาง ๆ 
สํ าหรับนํ าไปจัดท ํากฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

วัตถุประสงค
1.  เพื่อนํ าเสนอผลงานวิจัย    เรื่อง   การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย

เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศตาง ๆ
2.  เพ่ือระดมความคิดเห็นและรวบรวมขอเสนอแนะจากทีป่ระชุม สํ าหรับ

ปรับปรุงแกไขรายงานวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นและนํ าไปจัดทํ ากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางที่ก ําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542
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ผูเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมทางวิชาการ ประกอบดวย นักวิชาการ  นักการศึกษา

นักการเมือง  นักกฎหมาย  และประชาชนอาชีพตาง ๆ  ประมาณ 200 คน

วธิีการด ําเนินงาน
1.  เสนอผลงานวิจัย
2.  อภิปรายนํ า
3.  อภิปรายทั่วไป

ระยะเวลา
วันที่  18  พฤศจิกายน  2542  เวลา 08.00 - 13.30 น.

สถานท่ีดํ าเนินการ
โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ

งบประมาณ
สํ านักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ

ผูรับผิดชอบโครงการ
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

ของประเทศตาง ๆ ไดรับการปรับปรุงใหมีความสมบูรณและไดขอเสนอแนะทีเ่ปน
ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํ ากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของเร่ืองตาง ๆ ใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

-------------------
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กํ าหนดการประชุมทางวิชาการ
เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการปฏิรูปการศึกษาไทย

วันท่ี  18  พฤศจิกายน  2542
ณ  หองกรุงธน  โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ

-------------------

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. พิธีเปดการประชุม
ประธาน : ฯพณฯ รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี

    (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)

09.15 - 10.00 น. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศตาง ๆ
โดย  ดร. กมล  สุดประเสริฐ

10.00 - 10.15 น. พัก  (ด่ืมชา - กาแฟ และของวาง)

10.15 - 11.00 น. การอภปิรายนํ า เร่ือง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 กับสาระท่ีควรบัญญัติในกฎหมาย
โดย :     ดร. อมร     รักษาสัตย

   ดร. ชุมพล  พรประภา
             ดร. ศรีราชา  เจริญพานิช
             ดร. รุง  แกวแดง       ผูดํ าเนินการอภิปราย

11.00 - 12.15 น. อภิปรายทั่วไป

12.15 - 12.30 น. พิธีปดการประชุม
โดย  ดร. รุง  แกวแดง

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
----------------
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เพศ !ชาย           !หญิง
อายุ !ต่ํ ากวา 21 ป            !21 – 25 ป          ! 26 - 30 ป       !31 – 35 ป

!36 – 40 ป                !41 – 45 ป   !46 – 50 ป       !มากกวา 50 ป
อาชีพ ! ครู/อาจารย           ! ผูบริหารการศึกษา           ! นักวิชาการ/นักการศึกษา

! นักการเมือง           ! นักธุรกิจ/คาขาย              ! พอแม/ประชาชนทั่วไป
! นิสิตนักศึกษาครู    ! อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………...

การศึกษาสูงสุด ! จบประถมศึกษา          ! จบมัธยมศึกษาตอนตน
! จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.      ! จบปวส./อนุปริญญา
! จบปริญญาตรี      ! จบปริญญาโท       ! จบปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ทานเห็นวาประเด็นใดบางที่ควรน ําไปพิจารณา กํ าหนดเปนสาระในกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1. สาระบัญญัต ิดานบิดามารดา/ผูปกครองของเด็กกับการศึกษา

ประเด็น เห็น
ดวย

ไมเห็นดวย

(1) พอแม/ผูปกครองตองนํ าเด็กเม่ือมีอายุครบเกณฑเขาเรียนในโรงเรียน/ศูนยการเรียน
(2) พอแม/ผูปกครองตองรับผิดชอบตอความชํ ารุดของสื่อ หนังสือเรียน(ยืมเรียน) ฯลฯ
(3) พอแม/ผูปกครองมีสิทธิรับแจงขอมูลการมาเรียน ความประพฤติ และความกาวหนาของเด็ก
(4) พอแม/ผูปกครองมีสิทธิย่ืนคํ าคัดคานในการเขารวมกิจกรรมบางอยางของเด็กได
(5) พอแม/ผูปกครองมีสิทธิเขารวมเปนกรรมการของสภาท่ีปรึกษาของผูปกครอง
(6) พอแม/ผูปกครองตองย่ืนคํ ารองเปนลายลักษณอักษร ในการนํ าเด็กออกจากโรงเรียนขณะยัง
ไมจบการศึกษา

(7) พอแม/ผูปกครองตองสงใบรับรองแพทยถาเด็กเจ็บปวยเกิน 5 วัน
(8) พอแม/ผูปกครองตองประกันวาเด็กมาเรียนทุกวัน
(9) พอแม/ผูปกครองหรือผูใหการศึกษาตองมีคุณวุฒิ และจดทะเบียนหากจัดการศึกษาในบาน
(10) ลงโทษพอแม/ผูปกครองท่ีไมนํ าเด็กวัยเกณฑเขาเรียน
(11) พอแม/ผูปกครองมีสิทธิอุทธรณ ถาเด็กในความดูแลไมไดรับการศึกษาในสถานศึกษาตาม
เกณฑท่ีมีการกํ าหนด

2. สาระบัญญัติดานเด็กกับการศึกษา
ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย

(1) เด็กในวัยเรียนท่ีจะเขาโรงเรียนของรัฐตองเรียนในพ้ืนท่ีใกลบาน
(2) การเรียนขามเขต ตองไดรับการยินยอมจากเขตท่ีเด็กอาศัยอยู และเขตที่ยายไปเรียน
(3) เขตท่ีเดก็ยายออกไปตองสนับสนุนคาใชจายใหกับเขตท่ีเด็กยายไปเรียน
(4) สถานศึกษาตองจัดโปรแกรมพิเศษใหนักเรียนท่ีต้ังครรภระหวางเรียน
(5) เด็กสภาพบกพรองทางกายและจิตใจ เม่ือ 3 ขวบมีสิทธิเขารับบริการการศึกษาพิเศษ
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ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย

(6) เด็กบกพรองทางกายและใจ ขอยกเวนการเขาเรียนไดถาไดรับการรับรองจากแพทยวาไม
สามารถเรียนได

(7) เด็กอาย ุ14 ป มีใบขออนุญาตทํ างาน หรือไดรับการยินยอมจากศาล  ไมตองเขาเรียนท่ีโรง
เรียนก็ได ถาไดรับการจัดการศึกษาใหในรูปแบบท่ีเหมาะสม

(8) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองจัดโปรแกรมการศึกษาเปนพิเศษใหกับเด็กท่ีไมสามารถเรียนใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาอ่ืนในเขตได

3. สาระบัญญัต ิดานการควบคุม ระเบียบวินัยนักเรียน
ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย

(1) สิทธิ และหนาท่ีของเด็กในการเขารับการศึกษาภาคบังคับ
(2) การใหหยุดเรียนช่ัวคราวหรือไลออกจากโรงเรียนในกรณีกระทํ าผิดรายแรง ตองมีการจัด
โปรแกรมการศึกษาอ่ืนให

(3) หามการลงโทษโดยการตัดคะแนน/ระดับคะแนน
(4) หามการลงโทษทางกาย ยกเวนการปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกผูอ่ืนหรือปองกัน
ตนเอง

(5) มีเสรีภาพในการแสดงออกทางการพูด การพิมพ การแสดงสัญลักษณตามรัฐธรรมนูญ เวน
แตการกระทํ าเชนน้ันจะทํ าใหเสียระเบียบวินัย ชักชวนใหมีการกอความรุนแรง  ฯลฯ

(6) การหามไวผมและการแตงกายเพ่ือรักษาสุขภาพและระเบียบวินัยสามารถกระทํ าได
(7) หามมีการจัดต้ังและเปนสมาชิกสมาคมลับ
(8) การตรวจคนตูเอกสาร กระเปา สามารถทํ าไดโดยแจงลวงหนา
(9) จัดใหมีการเคารพธงชาติ และการกลาวคํ าปฏิญาณ
(10) จัดใหมีการสอนเก่ียวกับโรคเอดส
(11) จัดใหมีการสอนเก่ียวกับการขับข่ียานยนตและการจราจร
(12) จัดใหมีการสอนเก่ียวกับการปองกันการใชยาเสพยติด

4. สาระบัญญัติดาน การบริหารจดัการการศึกษา
ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย

(1) กํ าหนดบทบัญญัติตํ าแหนงหนาท่ีของผูบริหาร
1.1 ระดับชา
1.2 ติ

        1.2  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(2) กํ าหนดบทบัญญัติการเลือกต้ัง และภาระหนาท่ีของสมาชิกสภาการศึกษาเขตและเขตพื้นที่
การศกึษา

(3)  กํ าหนดบทบัญญัติเร่ืองอํ านาจหนาท่ีและการไดมาของสภาท่ีปรึกษาโรงเรียน/สถานศึกษา
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5.  สาระบัญญัต ิดานผลลัพธและมาตรฐานการศึกษา

ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย
(1) เขตการศึกษาจัดประเมินผลในวิชาหลัก
(2) สภาการศึกษาเขตใชมาตรฐานเปนเกณฑ
(3) สภาการศึกษาเขตกํ าหนดมาตรฐานผลการเรียน
(4) มีเกณฑการจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
(5) มีแนวทางพัฒนา ประเมิน และตรวจสอบ
(6) มีคณะกรรมการสื่อการสอนและมาตรฐาน
(7) มีการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร

6.  สาระบัญญัติ ดานวิธีการจัด
ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย

(1) การขอต้ังและเลิกลมโรงเรียน
(2) คณะกรรมการโรงเรียนหรือสภาโรงเรียนเปนผูมีบทบาทการบริหารโรงเรียนของรัฐ
(3) การจัดการศึกษาในบานโดยพอแม/ผูปกครองสามารถกระทํ าไดโดยผูจัดตองมีคุณวุฒิและ
มีการจัดทํ าโปรแกรมการสอน

(4) กํ าหนดอายุเด็กในการเขาเรียนในโรงเรียนหรือช้ันกอนอนุบาล/อนุบาล
(5) การจัดการศึกษาที่อื่นซึ่งมิใชโรงเรียน เชน โรงพยาบาล เปนตน สามารถกระทํ าไดโดยการ
ย่ืนขออนุญาตจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

(6) เขตพ้ืนท่ีตองจัดรถบริการการเดินทางมาโรงเรียน  ถาเด็กอยูเกินระยะทางท่ีกํ าหนด และ
เขตตองออกคาใชจายใหถาไมสามารถจัดบริการได

(7) พนักงานขบัรถโดยสารนักเรียนตองจัดทํ าประวัติไวเปนหลักฐาน
(8) รถโดยสารนักเรียนตองมีอุปกรณความปลอดภัย
(9) ทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองมีแพทยรับผิดชอบดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน
(10) การบริการตรวจสุขภาพตองด ําเนินการเปนประจํ าป
(11) บทบัญญัติดานหลักสูตรใหกํ าหนดวิชาหลักท่ีแตละระดับจะตองเรียน
(12)  การสอนวิชาศาสนา/ศาสนา สามารถกระทํ าไดแตไมเปนการบังคับ
(13)  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรอ่ืน ท่ีไดรับการยินยอมจากเขต สามารถจัดโปรแกรมการ

ศึกษาใหแกผูท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา
(14)  กํ าหนดวันเวลาเปด-ปดภาคการศึกษา  (ปฏิทินการศึกษา)
(15)  กํ าหนดการเก็บและการตรวจสอบระเบียนและทะเบียนนักเรียน
(16) โรงเรยีนทุกแหงตองมีการกํ าหนดธรรมนูญโรงเรียน โดยระบุถึงประวัติ นโยบาย จุด

ประสงค กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน
(17)  การจดทะเบียนโรงเรียน
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